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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 247–13/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  19  ธันวาคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                        ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
17. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

21. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  3. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นายพีรพงษ์  ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  7. นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8. นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9. นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10. นายอภิสิทธิ์  จิตตศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 4. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
 5. นางนุจรี  โปฏกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. อาจารย์สมชาย  เรืองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  8. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
11. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 247 – 13/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

การเยี่ยมเยือนคณะ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในช่วงบ่ายของวันพุธ ที่ 18  ธันวาคม  ๒๕67  ตนได้มีโอกาส

ไปเยี่ยมเยือนคณะ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
   นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2025 

   โดยอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นำชมงาน
นิทรรศการวิชาการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2025” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง บรรยากาศ 
ภายในงานมีนักเรียนมาเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและเต็มไปองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้    
มีผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ การแข่งขัน Pitching นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น 
เรื่องรถไฟฟ้า EV ที่เป็นโมเดล ที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนในการเข้ามาศึกษาต่อ ทั้งนี้ นิทรรศการฯ 
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จะมี ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567  โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2567  จะเปิดบ้านราชมงคลศรีวิชัย (Onsite) 
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) 

   เยี่ยมชมการทำ Biochar คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   ในการติดตามเรื่อง การทำไบโอชาร์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว มี

เครื่องมือสำหรับทำไบโอชาร์ โดยเป็นการใช้ pyrolysis ที่จะไปทำให้กะลามะพร้าวเป็นชาร์โคลได้ โดยใช้เวลาไม่ถึง     
3 ชั่วโมง ซึ่งเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วย นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ก็น่าจะนำมาต่อยอดได้  
โดยสามารถนำชาร์โคล (Activated Carbon) มาทำเป็นแผ่นกรอง PM 2.5 ได้ แต่ต้องนำส่วนประกอบอ่ืนเข้ามาใช้
ด้วย หากดำเนินการได้ ก็จะสามารถจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องการทำไบโอชาร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า
การใช้เครื่องมือสำหรับทำไบโอชาร์ที่ดำเนินการอยู่นั้น เป็นอุณหภูมิที่สูงเกินไป จึงได้ส่งภาพประกอบและแนะนำใน
เรื่องของการลดอุณหภูมิลง และใช้สำหรับในการที่จะทำเป็น Activated เป็นไบโอชาร์จากกิ่งไม้ ไม่ได้เป็นชาร์โคล 
แต่เป็นไบโอชาร์ ซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุงดินได้ ทั้งนี้ หากเครื่องมือนี้สามารถทำได้ ควรมีการส่งเสริมให้นำไปใช้ใน
ชุมชนต่อไป เพราะในชุมชนจะมีกิ่งไม้ เศษไม้ เป็นจำนวนมาก หากดำเนินการได้และนำผลผลิตที่เป็นไบโอชาร์มาใช้
ในการปรับปรุงดิน กิจกรรมทางด้านการเกษตรก็จะดีขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังสามารถจำหน่ายได้ด้วย ซึ่งน่าจะ
เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ในอนาคต 

   เยี่ยมชมหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
   จากการได้เยี่ยมชมสาขาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของคณะ     

ศิลปศาสตร์ เห็นว่าทางหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ดีและมีมากเพียงพอสำหรับนักศึกษา โดย
ได้รับทราบมาว่า มีนักศึกษาสนใจเรียนในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก จนห้องปฏิบัติการไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ 
ประกอบกับสภาพอาคารของหลักสูตรเป็นตึกเก่ามาก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะรีโนเวทใหม่ ทั้งนี้ รับทราบมาว่า   
ในอดีตหากมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมที่สำคัญ ๆ ก็จะมอบหมายให้หลักสูตรนี้เป็นฝ่ายจัดอาหารในการรับรอง 
ฉะนั้น ในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาวิธีการที่จะดำเนินการในลักษณะเป็นร้านอาหาร โดยตั้งชื่อเป็น “ครัว  
ศรีวิชัย” และจากการที่ได้มีโอกาสเดินสำรวจพ้ืนที่บริเวณถนนเลียบชายหาดใกล้กับคณะศิลปศาสตร์ นั้น เห็นว่ายังมี
พ้ืนที่ที่ยังสามารถดำเนินการพัฒนาเป็นร้านอาหารได้ หากดำเนินการ แล้วแบ่งเครื่องไม้เครื่องมือของหลักสูตรที่มี
มากมายมาใช้บางส่วน ตรงนั้นจะสามารถสร้างเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็น
เส้นทางสัญจร มีทีส่ำหรับจอดรถอยู่แล้ว หากเปิดเป็นร้านอาหารก็จะสร้างรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยฯ และ
ยังเป็นสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้วย ซึ่งในการลงทุนก็ไม่น่าจะสูงมาก อาจจะสร้างเป็นอาคารชั้น
เดียว โดยให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบให้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มี งบประมาณส่วนที่เหลือตามกรอบ
งบประมาณภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 350 ล้านบาทอยู่ หากสามารถดำเนินการเรื่องนี้เป็นโครงการที่ชัดเจนได้ และมี
แผนธุรกิจ (Business Plan) ที่ดี มีผลตอบแทนให้กับคณะและมหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถท่ีจะดำเนินการได้ในทันที  

   เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้นำ

เยี่ยมชมการดำเนินการของตลาด “นัดในสวน” ที่จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ฯ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจแก่นักศึกษา ณ บริเวณคณะครุศาสตร์ฯ นอกจากนี้บริเวณสวนหย่อมนัดในสวน ยังมีกิจกรรม
สร้างสรรค์ “Unlock Sadness ซึมได้แต่ไม่เศร้า” ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมอาสาสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สงขลา ซึ่ง
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตผ่านซุ้มกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการกิจกรรมอบรมแกนนำ
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เพ่ื อนที่ ป รึกษา YC (Youth Counselor) IED Peer Counselor นิทรรศการกิจกรรมคาราโอเกะสร้างสุ ข  
นิทรรศการ Deep Talk “การ์ดเปิดใจ … เพ่ือนที่ปรึกษา” กิจกรรมการแสดงดนตรี  กิจกรรมออกร้านจำหน่าย
สินค้าของนักศึกษา กิจกรรมจับเส้นสร้างศิลป์ กิจกรรม Work Shop  และกิจกรรม Healing flowers เช่น การดัด
ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ เป็นต้น โดยในกิจกรรมก็มนีักศึกษาที่เรียนทางด้านจิตวิทยามาช่วยด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
เป็นการฝึกที่ด ีเพราะเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนธันวาคม 2567 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนธันวาคม  2567 ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

 ด้านวิชาการ  
 -  ระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ

นิทรรศการวิชาการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2025” เปิดบ้านราชมงคลศรีวิชัยทุกพ้ืนที่ เพ่ือต้อนรับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมออกบูทนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษา และกิจกรรมรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ โดยจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบ On-Site สามารถเข้าเยี่ยมชมทุกพ้ืนที่ ทุกวิทยาเขต และรูปแบบ On-Line แบบ 
Virtual Tours 360 องศา สามารถเข้าเยี่ ยมชมสถานที่ การเรียนการสอนทุกพ้ืนที่ เสมือนจริ ง ผ่ านเว็บไซต์  
srivijayafair.rmutsv.ac.th 

 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 -  ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ “RUTS 
International Collaboration Camp 2025 Marine Endangered Animals Camp” ในหัวข้อ International 
Dugong and Seagrass Workshop ซึ่งมี Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย และภาคีคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้โอวาทและร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 
 -  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี เป็น

ประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับชุมชนมัสยิดดารุลมุตตากีน บ้านวัดโหนด ตำบลโมคลาน    
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับรองศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า    
มทร.ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โดยมีนายประสิทธิ โต๊ะหลง อีหม่ามมัสยิดดารุลมุตตากีน และนายสมชาย สันเสมศรี 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวัดโหนด ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนและส่งนักศึกษาออกค่ายสร้าง
อาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับชุมชน 
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 -  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 นายณัฐวุฒิ  ทองศร จิตอาสา 904 พร้อมด้วยนักศึกษาวิชา
ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาล
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 -  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ และนายซัมพูเด็ง มีนา ที่ปรึกษาชมรม
นักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย พร้อมด้วยนักศึกษาชมรม ออกครัวทำอาหารมื้อเย็น จำนวน 400 กล่อง แจกจ่าย
อาหารมื้อเย็นให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย หมู่ 1 บ้านบ่อเตย และหมู่ 6 บ้านคลองขุด ตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ และนายณัฐวุฒิ ทองศร 
จิตอาสา 904 พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ศรีวิชัย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 และ องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าขาด ร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 -  เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567  นายณัฐวุฒิ ทองศร จิตอาสา 904 พร้อมด้วย องค์การนักศึกษา 
และชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมทำจิตอาสา ขนย้ายสิ่งของอุปโภค บริโภค และบรรจุใส่ถุง ทั้งนี้ 
สภากาชาดไทย ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 6,200 ชุด เพ่ือเตรียมนำไปมอบให้กับประชาชน   
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นท่ี ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 ขอแสดงความยินดีกับ 
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานและการประเมิน

ศักยภาพของหน่วยงาน (Past Performance) อยู่ในระดับ Q1 คะแนนรวม 99.17 คะแนน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ ผินรับ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และหัวหน้าโครงการ
ธนาคารปูม้าตรัง กระบี่ ได้รับมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ในผลงาน
เรื่อง “ธนาคารปูม้าเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ 
รางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัลพิเศษระดับดีเยี่ยมอีก 2 รางวัล (EXCELLENCE) จากการเข้าร่วม 
นำเสนอผลงาน ที่กรุงบูคาเรสต์ “ EURO POLITEHNICUS 2024” เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

  3.  นายสิทธิชัย  สมุห์นวล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี       
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.2  การปรับปรุงอาคาร 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบในเรื่องการดำเนินการ

ปรับปรุงอาคาร จำนวน 2 หลัง โดยหลังแรกคือตัวอาคารอุตสาหการ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน และไม่ได้รับการ
ปรับปรุง โดยมหาวิทยาลัยฯ วางแผนไว้ว่าจะสร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง เพ่ือย้ายเครื่องไม้เครื่องมือจากอาคาร         
อุตสาหการทั้งหมดมาก่อน แล้วทำการรีโนเวทอาคารอาคารอุตสาหการใหม่ ส่วนอาคารอีกหลังที่ใช้สำหรับการเรียน
การสอนของหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ในอดีตเคยได้ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างทิ้งงาน เมื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่  
ก็ไม่ได้มาทำสัญญา ซึ่งปัญหาอยู่ที่ตัวอาคาร คือเข้าทำงานได้ยาก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบ
เพ่ือปรับปรุงใหม่ โดยจะใช้งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณ 30 กว่าล้านบาท 
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 ทั้งนี้ ในส่วนของร้านอาหาร มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผนจะสร้างอาคารประมาณ 7 ชั้น บริเวณพ้ืนที่

ใกล้กับคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเป็นอาคารเรียนรวม และวางแผนว่าชั้นบนจะสร้างเป็นครัวของหลักสูตรสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ 
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1.2.3  ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความคืบหน้าของ

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกระบวนการดำเนินการใน
ปัจจุบันประสบกับปัญหาของระบบราชการมีค่อนข้างมาก ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่   
วางไว้ในเรื่องของการวางแผนงบประมาณ ด้วยกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการในการ
ดำเนินการล่าช้า  แต่หากสามารถดำเนินการได้ จะสามารถประหยัดค่าไฟ ได้ประมาณ 4-5 ล้านบาท/ปี โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าผลจากการประหยัดค่าไฟ ก็จะนำไปปรับขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้าง
ชั่วคราวต่อไป  
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1.2.4  การทำความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้มี

การหารือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23  แห่ง และมีโอกาสได้หารือกับนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทั้ง 9 มทร. จะมีการทำความร่วมมือในเรื่องของการยกระดับการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ในปัจจุบันมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ  
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง มีประเด็นที่สำคัญ คือ การพัฒนา
อาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะให้ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการเปิด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ทางด้านช่างอุตสาหกรรมขึ้นมา เพ่ือที่จะยกระดับของอาจารย์ เพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ให้ตรง
ตามเกณฑ์ที่ อว. กำหนด อีกทั้ง ทางหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ก็จะดึงอาจารย์ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาเข้ามาในเรื่องของการทำวิจัยร่วม เพราะว่าอาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา นั้น มีปัญหา
ในเรื่องการหาทุนวิจัย ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ นอกจากนี้จะมีการเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของ Pipeline นักศึกษาเข้าไปด้วย เพราะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน เกือบร้อยละ 80 เป็นนักเรียน
ของอาชีวศึกษา ซึ่งในเชิงลึกแล้วสถาบันการอาชีวศึกษา รับนักศึกษาได้ไม่มาก ทั้งนี้ แผนที่มหาวิทยาลัยฯ จะ
ดำเนินการต่อไป คือ นำ MoU เข้าที่ประชุม 9 มทร. เพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องของความร่วมมือกับสถาบันการ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา และ Pipeline  
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1.2.5  ความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (IAFSW)   
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 17  
ธันวาคม 2567  ได้เข้าร่วมรับฟัง Course Online  โดยนายสุวรรณี คํามั่น นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคน 
สเตมเพ่ืออนาคต (IAFSW) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต 
จำกัด ซึ่งจากการเข้าร่วมรับฟังเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และยังได้มีโอกาสหารือกับทีมงานของ
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เชฟรอนด้วย ทั้งนี้ นายสุวรรณี คํามั่น เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือใกล้ชิดและมีการตั้งฐานของเชฟรอนใน
มหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมาร่วมมือในเรื่องของ Course ต่าง ๆ ซึ่งจะมีหลาย Course ที่เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Literacy ทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องพัฒนาเอง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของภาษา เรื่องของ Entrepreneur, Financial Literacy เป็นต้น ซึ่งก็จะมี Curriculum List มาให้ใน
ภายหลัง จึงได้หารือกับอาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี  ว่าในบางรายการอาจจะใส่ไปในบางรายวิชา 
เพ่ือไปสู่ในเรื่องของการทำ Pre-degree โดยการใส่ไปในหลักสูตรบางหลักสูตรจะไปสอดคล้องกับทางอาชีวศึกษา 
ซึ่งทางสมาคมฯ ก็มีการดำเนินการร่วมกับอาชีวศึกษาด้วย แต่ประเด็นของอาชีวศึกษาคือ นักศึกษา ปวส.ที่มาเรียน 
มทร. บางหลักสูตรใช้เวลา 3 ปี จึงจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉะนั้นก็จะทำให้นักศึกษาของอาชีวศึกษาที่มา
เรียน มทร. นั้น สามารถที่จะเรียนล่วงหน้า แล้วเก็บ Credit Bank ก็จะสำเร็จการศึกษาปีครึ่ง หรือ 2 ปี โดยเรื่องนี้
เป็นความร่วมมือทีม่หาวิทยาลัยฯ จะไปร่วมกับทางสมาคมฯ และเชื่อมโยงไปทางอาชีวศึกษาด้วย 
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๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
    นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า 
ตามที่ได้ทราบข่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินหน้าผลักดันประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนให้
จังหวัดสงขลาเป็นมหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้น่าสนใจมาก อีกประเด็นคือเรื่อง
ของเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2568 ซึ่งช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
หากจัดเป็นเทศกาลใหญ่ น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากประเทศเยอรมัน 
และขอความร่วมมือจากคุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงเรื่องที่ตนได้รับเชิญให้ไปช่วยพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแม่น้ำสายหลัก 
คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและจังหวัดอ่ืนที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งตนจะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ของเยอรมันและ
ออสเตรียมาช่วย โดยจะร่วมกับภาคเอกชน หอการค้าและสถาบันการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ฉะนั้น หากมีอะไรที่
สามารถร่วมมือและสร้างประโยชน์ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัยได้ ตนก็ยินดีที่จะประสานต่อไป 
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 1.4.2  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้นำเสนอ Center of 
Excellence, Unit Cells เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะหารือเพ่ือวางนโยบายในส่วนของวิจัย
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งตัวอย่างที่นำเสนอ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้องมี Connection กับ
ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ทั้งในเรื่องของ Fintech รวมไปถึงความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนที่มาช่วยขับเคลื่อน หากเมื่อใดที่มหาวิทยาลัยฯ มี Center of Excellence เกิดขึ้น ก็ควรจะสร้าง
บุคลากรในระดับปริญญาเอกให้ได้อย่างน้อย 1-2 คน ต้องมีการวางแผนว่าจะให้ใครไปศึกษาต่อทางด้านไหน จะมา
ทำงานต่อเนื่องอย่างไร การวางแผนตั้ง Center of Excellence จึงต้องควบคู่กับการสร้างคนเสมอ ขณะเดียวกัน
ต้องวางคนไว้เพ่ือเป็น รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ไปด้วยพร้อม ๆ กัน ฉะนั้น ในการดำเนินการเรื่องนี้
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จะต้องให้เห็นโครงสร้างของการพัฒนาคน การพัฒนาเรื่อง Outstand Innovation หรือ Research Center ควบคู่
กันไป หลังจากมหาวิทยาลัยฯ มี Center of Excellence แล้วนั้น ในแต่ละคณะต้องไปหารือว่าจะ Excellence 
ทางด้านใด โดยได้ยกตัวอย่าง Center of Excellence, Unit Cells ในแต่ละพ้ืนที่และคณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus 
Faculty/School 

Excellence Unit Cells 

Songkhla 

สถาปัตย,์ Arch Smart City City-Planning      , land-scape, infra-str, Planning 
Arch- Design Svc , Interior Design      , __________ 

 Fashion/ Costume 
Design 

______________ , _____________     , (CM BIM, CS) 
______________ , ______________   ,  CM 

วิศวะ, Eng Sustainable 
(Renewal)Energy 

Solar- Roof         , Electricity Sve      , Grid Expertise 
______________ , ______________   , ___________ 

 ConstructionTech.           Constr. 
CM                    , QS – Cost Anal.    , BIM 
          Superv. 

 Maritime.   Maritime cert.      , Logistic              , ___________ 
 Railway.    Signaling Syst       , Operation Svc    , Serviceability 
 Environment  EIA – ISO 13000    , Plastic – Waste   , Solid - Waste 

บริหาร, BA Fintech Production Line   , Marketing Chain  , Assessment -              
                                                      platform 

 Accountancy Internal Audit      , _____________   , ___________ 
 B - Platform Production          , Logistic              , Sale – Tactic 

Marketing            , Advertising         , ___________ 
 Tourism Wellness ??          , ____________    , ___________ 
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Campus 
Faculty/School 

Excellence Unit Cells 

Songkhla (ต่อ) 

ศิลปศาสตร์, LA Well – being 
Center 

___________   , ___________    , __________ 

 ______________ ___________   , ___________    , __________ 
ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม, I Ed 
Smart - Vocation ___________   , ___________    , __________ 

 ______________ ___________   , ___________    , __________ 
 ______________ ___________   , ___________    , __________ 

รัตภูมิ Rattaphum Smart Farming F - Crops        , ___________    , __________ 
 E M A  center EV – Conversion , Electrical Svc , __________ 

Trang 

วิศวะ, Eng Renewal Energy Solar – Roof   , ___________     , __________ 

วิทย์ -  ประมง, 
 Sc - Fishery 

Dugon  center  (กุ้ง)              , (ปู/ปลา)            , (หอย) 
__________   , ___________     , ___________ 

 Tourism Hotel Mgt      , Gastronomy      , Tourist Pl - Fm 
Nakhon Si Thammarat 

ทุ่งใหญ่ Thung Yai Veteran ____________, ___________    , ___________ 
 Anim. Farm ____________, ___________    , ___________ 

ไสใหญ่  Saiyai พืชสวน , Farm ผลไม้พื้นเมือง   ,  F - Crops         , ___________ 
 ______________ ___________ , ___________     , ___________ 

ขนอม Khanom 
Eng Hotel Mgt 

Censtr. 
Technology 

CM               , ___________     , ___________ 

 ______________ Wellness       , ___________     , ___________ 
 

  ทั้งนี้ โดยสรุปแล้ว Unit Cells เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการแล้วสามารถสร้างรายได้ได้
หรือเป็น Non-degree โดยตามตัวอย่างเบื้องต้น ที่สำคัญ ที่จะกล่าวถึงคือในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้
ยกตัวอย่างของ Fintech ที่เป็นการนำดิจิทัลเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมทางด้าน Finance ทั่วไป 3 กลุ่ม คือ ทางด้าน 

Production Line, Marketing Chain, Assessment - platform ฉะนั้นฝ่ายที่ รับผิดชอบในเรื่อง Fintech ต้อง
วางแผนในด้านเหล่านี้ควบคู่กันไป เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มี Center of Excellence แล้ว Unit Cells จะต้องตามมา 
โดยที่ Unit Cells ต้องสร้างคนหรือสร้างการบริการเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเพ่ือให้มีนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน และมี
นวัตกรรมที่ทำร่วมกันในสายวงจรนั้น ๆ ส่วนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรจะเน้น 
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Excellence Center ที่ค่อนข้าง Soft เพราะเรื่องที่ Hard ในยุคใหม่จะดำเนินการได้ยาก โดยเฉพาะในการสร้างคน
จะยิ่งยากไปอีก โดยเบื้องต้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรดำเนินการเรื่อง Smart City ให้ได้ในระดับประเทศ และ
สร้าง Unit Cells ที่เกี่ยวข้องกับ City-Planning หรือวาง Planning ให้กับตำบล หมู่บ้าน การวางแผน Land-Scape 
วาง Interior Design, Infrastructure, Planning ที่เกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ควรจะสร้าง Excellence Center ทีเ่กี่ยวข้องกับ Energy ที่เป็นการยกระดับให้เป็นระดับเดียวกับของประเทศ และ
สร้าง Unit Cells ที่เก่ียวข้องกับทางด้านไฟฟ้าหรือทางด้านพลังงาน ซึ่งเรื่องของ Solar- Roof มหาวิทยาลัยฯ น่าจะ
มีความพร้อมที่สุด นอกจากนั้นก็จะเป็น Electricity Svc เช่น ช่างไฟฟ้า ที่ให้บริการแก่ชุมชนหรืออุตสาหกรรม แต่
ในการให้บริการควรเป็นลักษณะทีร่่วมกับผู้รับเหมาท้องถิ่นโดยให้นักศึกษาไปช่วย หรืออาจจะดำเนินการในเรื่องของ 
Grid Expertise ที่เป็นการ Sharing การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา On Peak หรือ Off Peak ว่าจะใช้หม้อแปลงขนาดใด 
สำหรับอุตสาหกรรมแบบใด เพ่ือให้ประหยัดได้มากที่สุด ส่วน Excellence Center ด้านโยธา ควรจะดำเนินการใน
เรื่อง Construction Technology, แล้วไปทำ CM, QS, BIM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ในด้าน Maritime ให้เน้นที่
เกี่ยวกับเรื่องการออก Certificate และด้าน  Railway ควรดำเนินการในเรื่องของ Signaling Syst หรือเป็น 

Operator ของรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีหลายอย่างที่โดดเด่นสามารถดำเนินการได้ 
เพียงแต่ยังขาดกำลังคน ฉะนั้นหากมีกำลังคนแล้ว ควรมีการวางทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจนว่าจะ
ดำเนินการเรื่องใดบ้าง โดยเริ่มต้นไม่ต้องมากหน่วย แต่ว่าเริ่มแล้วต้องให้แข็งแรงและยั่งยืนให้ได้ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อสังเกตว่า จากประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเริ่มมี  Unit 
Cells หรือ Research Units เกิดขึ้นก่อน แล้ว Excellence Center ตามมาในภายหลัง ต้องเริ่มจาก Unit เล็กก่อน 
ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น Unit ไปตลอด สามารถที่จะ Spin-Off ได้ หากเรื่องใดมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังต้อง
สร้างบุคลากรขึ้นมาในด้านที่ดำเนินการ ซึ่งจากการนำเสนอนั้น จะเป็น Center of Excellence ก่อนแล้วจึงจะเป็น 

Unit Cells เป็นเรื่องที่ก็น่าจะดำเนินการได้  อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยฯ คงจะชี้แนะในลักษณะเพ่ือ          
จุดประกายว่าควรทำอย่างไร โดยให้หน่วยงานไปสร้างความสนใจของหน่วยงานเอง ไม่ใช่เป็นการสั่งให้หน่วยงาน
ต้องดำเนินการ 
  2. เพ่ือให้การดำเนินการเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการตั้งกลุ่ม Focus 
Group ในแต่ละเรื่องเพ่ือมีแนวคิดให้ชัดเจนว่าจะ Move on อย่างไร หลังจากนั้นเมื่อได้ความชัดเจน จึงค่อยมาร่วม
กันเพ่ือหารืออีกครั้งหนึ่ง และไม่ใช่เพียงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบัน แต่ต้องคิดด้วยว่าจะ Move on อย่างไร
ในภายภาคหน้าด้วย 
  3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่า เรื่องของ Center of Excellence ได้มีการหารือกันมาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้มีแผน ไม่ได้มีการเสนอ
อย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นตัวอย่างที่นำเสนอในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ก็มีการทำ Research Units ไปบ้าง
แล้ว หลังจากนั้นเรื่องกเ็งียบหายไป ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นรูปธรรม สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ กำกับดูแลในเรื่องนี้  และ
พิจารณาว่าเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ โดยใช้โครงสร้างที่ได้นำเสนอมาเป็นตัวอย่าง แต่ในการ Endorse ก็ดูจาก
ความพร้อมที่มีอยู่  เพ่ือให้ เรื่องนี้ เกิดขึ้นให้ได้ ส่วนในเรื่องของทุน จริง ๆ แล้ว แหล่งทุนใหญ่  ๆ ก็จะมีทุน 
Fundamental Fund ที่ให้มหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีวิจัยมาระดับหนึ่งแล้วไปต่อยอด 
จับมือกับภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ที่สนับสนุนในเรื่องการสร้างเครือข่ายและการ 
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สร้างคน และทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ที่มหาวิทยาลัยฯ มาเป็นอันดับหนึ่ง
ในการสร้างเครือข่าย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ยังมีจุดอ่อนในเชิงวิชาการ คือ ในการไปทำกับ บพท. ซึ่งในแง่ที่
จะได้ Visibility ในเชิงวิชาการหรือการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จะน้อย ฉะนั้นจึงจะต้องมาเร่งในเรื่องนี้ 
และเท่าที่มองจากภายนอกจะมีวิจัยบางกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถจะเป็น Center of Excellence อย่างเช่น 
ทุนของ บพข. ซึ่งการจะไปขอทุนได้นั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีอะไรอยู่ในมือแล้ว แล้วจึงไปร่วมกับเอกชน ฉะนั้นสิ่งที่
จะสร้างคนตรงนี้ก็คือ ทุน Fundamental Fund ที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกันตั้งแต่ข้างล่างไป
ว่าจะเก่งในเรื่องใดแล้วจะต้องสร้างคนมาในด้านนี้ และไปจับมือหาพันธมิตรไปขอทุน บพข. ซึ่งน่าจะเห็นเป็น
รูปธรรมได้มากที่สุด  
  4.  ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า การสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะมีพันธกิจเฉพาะการเรียนการสอนอย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว ทั้งนี้จากการได้มีโอกาสร่วมงานการประชุมวิชาการ Brainpower Congress 2024 ของ บพค. 
ประจำปี 2567  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนของทุนวิจัยและ
นวัตกรรมมีการให้ทุนเป็นลักษณะทุน Strategic Fund (SF) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ Fundamental Fund 
(FF) ส่วน บพค. ก็มีทุนมากมาย ฉะนั้น คณาจารย์ของ มทร.ศรีวิชัย ควรตั้งหลักให้ดี แล้วเขียนข้อเสนอโครงการไป
ขอทุนแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำ เพราะหากไม่มีทุนก็ไม่สามารถทำ Research Units 
หรือทำอะไรได้เลย ซึ่งหน่วยงานอ่ืนก็มีการขอทุนจาก บพค. กันอย่างมากมาย โดยในการดำเนินการจะเป็นลักษณะ
เครือข่าย จะทำงานตามลำพังไม่ได้ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มี
ความเข้มแข็งแล้ว เช่น ร่วมมือกับ Research Units ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่ใดก็ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความสนใจร่วมกันและมีงานวิจัยใน
หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งนักวิจัยของ บพค. ส่วนใหญ่จะแตกต่างจากนักวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย 
บพค. จะร่วมกันเป็นเครือข่าย ทำงานเป็นทีม และที่สำคัญคือมีเอกชนเข้ามาร่วมด้วย มหาวิทยาลัยฯ จะต้องปรับตัว 
ต้องไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือให้บุคลากรที่เก่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่น แล้วมาเป็นหลัก
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดึงบุคลากรเข้ามาร่วมทำงานด้วย ได้ทุนจากข้างนอกด้วย สำหรับเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งและให้นักวิจัยมีเครือข่ายได้โดยเร็ว จะเป็นเครือข่ายต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ แล้ว
ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม มีองค์ความรู้โดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ต่อยอดงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและสามารถหาทุนวิจัย
พัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้ เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ ยังอยู่นิ่ง ๆ ทุนก็ไม่มา คนก็ไม่มา ความร่วมมือก็ไม่มา 
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ การคิดแบบเก่าคงไม่ได้แล้ว ต้องเร่งปรับเปลี่ยนโดยเร็ว ต้องตื่นตัวว่าจะสร้าง
นวัตกรรมอย่างไร จะรับใช้ท้องถิ่นอย่างไร  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงเพี่มเติม 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะว่าควรจะเริ่มมี Unit Cells หรือ Research Units เกิดขึ้นก่อน แล้ว 
Excellence Center ตามมาในภายหลัง นั้น เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าจะต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ แต่ในการ
นำเสนอตรงนี้ เป็นการเสนอ Excellence ไว้ว่ามหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานควรจะไปทางไหนได้ เป็นการตั้งตุ๊กตา
ไว้ก่อน เมื่อได้ตุ๊กตาแล้วจึงจะหา Unit Cells ที่จะเข้าไปควบรวม เพ่ือให้เกิด Excellence ตรงนั้นได้ แต่ที่ต้องนำ 
Excellence มาก่อน ก็เพ่ือให้มี Connection กับต่างประเทศก่อน นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรในระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป และควรจะมีรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รองรับไว้เลย เป็นนโยบายไว้ว่ามหาวิทยาลัยฯ 
มีการตั้งตุ๊กตาไว้ โดยแต่ละฝ่ายที่ร่วมกันในหน่วยงานต้องมาเสริมกัน โดยเน้นไปทางด้าน Unit Cells เป็นตัวหลัก 
ทั้งนี้ ในฐานะของบุคคลภายนอก ที่มองเข้ามายังมหาวิทยาลัยฯ สามารถบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะเดินไปทางไหน 



๑๓ 
 

 

 

แต่ผู้ที่ต้องดำเนินการจริง ๆ ก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ถ้าหากบุคลากรข้างในขาดหรือยังไม่มี ก็ส่งไปศึกษาต่อ
หรือรับบุคลากรที่สามารถดำเนินการเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อสร้าง Excellence ให้ได้ ต้องให้เป็นนโยบาย
ไว้ก่อน  
   อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องของ Research Units และ Center 
of Excellence ว่า เรื่องเหล่านี้มหาวิทยาลัยฯ มีความล่าช้าจริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเรื่องของ Research 
Units มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ก็ไม่น่าจะใช่ Research Units เพราะจากองค์ประกอบ        
ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าในเรื่องของผลงานมีชื่อเป็น Research Units แต่ดูแล้วยังไม่ตรงเป้าหมาย ดูเหมือนว่าแต่ละคน    
ก็ไปขอเรื่องนั้น ๆ แล้วก็มารวมเป็นผลงานให้ได้จำนวน โดยที่ผลงานเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของศูนย์ 
ซึ่งจากการหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการยกร่างระเบียบขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้สามารถดำเนินการในเรื่องของ 
Research Units และ Center of Excellence เกิดขึ้นได้ ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอว่าตัวไหน   
ที่ขับเคลื่อนต่อได้ก็ขับเคลื่อนไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือกำกับดูแล   
ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เมื่อระเบียบที่ยกร่างขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการต่อได้ ทั้งหน่วย    
ที่ตั้งอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อ ส่วนหน่วยที่ตั้งใหม่ก็ต้องช่วยในการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น แต่หลักสำคัญคือหน่วยที่เกิดขึ้นมา 
จะต้อง Focus ไปที่ความเป็นเลิศจริง ๆ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)     
ก็เป็นโครงการที่หากได้ทำ บุคลากรก็จะได้ประสบการณ์มาก แต่ผลงานวิจัยที่ออกมาค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดี หาก
มหาวิทยาลัยฯ จะตั้ง Center of Excellence เรื่องที่น่าสนใจและควรดำเนินการ คือ เรื่องธนาคารปูม้า ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับรางวัลมาพอสมควร แต่ไม่มีการต่อยอด ทั้งนี้กรมประมง ปัจจุบันสามารถที่จะเพาะ  
ลูกปูม้า ได้ขนาดประมาณ 1 ซม. หากทำได้เป็นจำนวนมากแล้วปล่อยลงไปในธรรมชาติใหม่ ก็จะเป็นเหมือนกับ
หลักการของญี่ปุ่นที่สามารถทำให้ประชากรของปูม้าเพ่ิมขึ้นชัดเจนและสามารถที่จะวัดได้ด้วย เป็น Consultative 
science ที่สามารถวัดความสำเร็จได้ ถ้าหากสามารถทำเป็นลักษณะที่เพาะเป็นลูกปูม้าประมาณ 1 ซม. ได้ แล้วมี
การปล่อย จะมีผลประโยชน์ ไม่เพียงเฉพาะผู้เพาะเลี้ยงเท่านั้น แต่จะมีผลประโยชน์กับ  Community ทำให้
ชาวประมงจับปูม้าได้มากขึ้น Idea นี้จะเป็นประโยชน์มากและเป็นเรื่องซึ่งหากต่อยอดได้ก็น่าจะขอทุนได้ง่ายด้วย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

1.4.3  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
   นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานความคืบหน้าการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้   
ทั้งนี้ คณะกรรมการวางแผนการเงินฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา และ      
ได้มีการลงพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ทั้งนี้ ในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม       
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เสนอภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วย โดยหลัก ๆ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ มีพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก และมีคณะที่น่าจะพัฒนา
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ได้ โดยในการประชุมฯ คราวนั้นมีข้อสรุปอยู่ 4 ประการ และเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 
2567 ที่ผ่านมา รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได้มีการประชุมกับคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนำข้อสรุปจากการประชุมมาจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) 
ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการเงินฯ ค่อนข้างกังวลในส่วนของ
คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีการครอบครองพ้ืนที่กว่า 1,๐๐๐ ไร่ แต่ด้วยภารกิจที่มีทั้งการสอน และการหารายได้ด้วย 
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อาจจะทำได้ไม่เต็มที ่ทั้ง 2 อย่าง ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการเงินฯ จึงมีข้อสรุปว่าคณะเกษตรศาสตร์ควรจะ
คืนพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้กลับมาที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม โดยคณะเกษตรศาสตร์    
ก็ดำเนินงานภารกิจในเรื่องการสอนและวิจัยในพ้ืนที่สัดส่วนจำนวนหนึ่ง ส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็ได้เสนอไอเดีย
ในเรื่องของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย 
จึงควรจะ Focus เรื่องของการแปรรูปพืชหรือแปรรูปสัตว์ โดยให้ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์  
เศรษฐรักษ์ กรรมการวางแผนการเงินฯ ได้มีการเสนอในองค์รวมว่าต้องการให้เป็น RUTS Ville โดยรวมความเข้มแข็ง
ของทั้ง 3 คณะ แล้วก็ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส จะช่วยเขียนแผนธุรกิจ (Business 
Plan) ให้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการวางแผนการเงินฯ จะขับเคลื่อนพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ก่อน 
เนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 246 – 12/๒๕67       

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน  2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (อาคาร 3)  
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 246 – 12/๒๕67  วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน  2567 ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (อาคาร 3) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom Cloud Meetings โดยไม่มีการแก้ไข  

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
ความคืบหน้าเรื่อง การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  นายธำรงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 246–12/๒๕67 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕67  ได้มีการพิจารณาวาระที่ 
3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ดำเนินการทำรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ มา นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแล้วหรือไม่   
 ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก
ในสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีแบบพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนที่สองคือ งบประมาณที่เป็น          
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นงบลงทุน โดยครุภัณฑ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ ได้จัดซื้อจากส่วนกลาง ส่วนตัวชี้วัดมี 2 แบบ 
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คือ ตัวชี้วัดกลาง ที่ต้องรับไปตามจำนวนเงินที่รับไป และตัวชี้วัดเสริมที่ต้องท้าทาย เป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานยัง
ดำเนินการไม่บรรลุหรือมีปัญหาอยู่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะเสนอเรื่องนี้ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานการใช้ชื่อและภาระงานภายใต้โครงสร้างระดับงานของสำนักงานวิทยาเขต   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 243-9/2567 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงส่วนงานภายในเป็นงาน สำนักงานวิทยาเขต ดังนี้  

1.  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
    พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
     1.1  งานบริการการศึกษา 
     1.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    พ้ืนที่ไสใหญ่  (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
     1.3  งานบริการการศึกษา 
     1.4  งานบริหารกิจการทั่วไป 
     1.5  งานการคลัง 
   2.   สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
     2.1  งานบริการการศึกษา 
     2.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
     2.3  งานการคลัง 

   และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าภายใต้งานจะใช้ชื่ออย่างไรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดทำ
รายละเอียดของภาระงานที่อยู่ภายใต้แต่ละงาน โดยปรับชื่อให้เหมือนกันทั้ง 2 สำนักงานวิทยาเขต นั้น 
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   ในการนี้ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสำนักงานวิทยาเขตตรัง ได้ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือดำเนินการจัดทำรายละเอียดภาระงานแต่ละงานที่อยู่ภายใต้งานเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ผ่านการ
รับทราบจากท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

   1.  งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย ๕ แผนก 

แผนก ภาระงานที่ปฏิบัติ 
๑. แผนกทะเบียนและวัดผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ 

การลงทะเบียนเรียน การสำเร็จการศึกษา การประมวลผลการศึกษา 
การระเบียนประวัตินักศึกษา การจัดการศึกษาภาคสมทบ* 

๒. แผนกกิจการนักศึกษา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ การพยาบาล นักศึกษา
วิชาทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนจากหน่วยงานภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม วินัยนักศึกษา หอพักนักศึกษา** 

๓. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
แนะแนวอาชีพและการรับสมัครนักศึกษา 

๔. แผนกวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การปฏิบัติ งาน เกี่ ยวกับห้องสมุด  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ บริการห้องการเรียนรู้ (Co-Working Space) และ 
จัดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (RMUTSV Test) 

๕. แผนกส่งเสริมทางวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยสถาบัน
และเอกสารการพิมพ์** 

 หมายเหตุ : * เฉพาะวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)    ** เฉพาะวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

   2. งานบริหารกิจการทั่วไป ประกอบด้วย ๖ แผนก 
แผนก ภาระงานที่ปฏิบัติ 

๑. แผนกนโยบายและแผน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี จัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี จัดทำ
แผนความต้องการงบลงทุน จัดทำแผนและการขอใช้เงินรายได้สะสม
และงบประมาณนอกแผน ติดตาม รายงานและประเมินผล 

๒. แผนกบริการกลาง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา การซ่อม
บำรุงทั่วไป ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

๓. แผนกสารบรรณ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณ การประสานงานทั่วไป รับ -ส่ง 
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ และการเลขานุการ 

๔. แผนกบุคลากร การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ
และบำเหน็จความชอบ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

๕ แผนกออกแบบและพัฒนาอาคาร 
สถานที ่

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกแบบสถาปัตยกรรมและเขียนแบบ
ประมาณราคาและจัดทำราคากลาง 

๖. แผนกประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
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   3. งานการคลัง ประกอบด้วย ๔ แผนก 
แผนก ภาระงานที่ปฏิบัติ 

๑. แผนกการเงิน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทั่วไป เงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน 

๒. แผนกบัญชี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกบัญชีและจัดทำทะเบียนคุม รายงาน
การเงินและการจัดเก็บเอกสาร 

๓. แผนกพัสดุ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง การบริหารพัสดุ รายงาน
ทรัพย์สินและวัสดุคงเหลือประจำปี 

๔. แผนกจัดหารายได้และบริหาร 
ทรัพย์สิน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการบริหารทรัพย์สิน 

  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการใช้ชื่อและภาระงานภายใต้โครงสร้างระดับงานของสำนักงานวิทยาเขต   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ  
 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี) 
ได้ขออนุญาตที่ประชุมฯ ปรับแก้ในส่วนของงานการคลัง ในแผนกที่ 4 แผนกจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน    
โดยให้ไปอยู่ในงานบริหารกิจการทั่วไป เพ่ิมเป็นแผนกที่ 7   
 ทั้งนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ในส่วนที่ได้ขออนุญาต
ปรับเปลี่ยนนั้น เนื่องจากได้มีการหารือกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและรองอธิการบดีประจำ
วิทยาเขตตรัง แล้วเห็นว่าเรื่องของการหารายได้ การบริหารทรัพย์สิน เป็นบูรณาการการทำงานหลาย ๆ ภาคส่วน
ด้วยกัน ในแต่ละวิทยาเขต แต่ละคณะ ฉะนั้นถ้าให้มาอยู่ในงานการคลัง ที่เน้นในเรื่องการรับเงินอย่างเดียว เพ่ือให้
การบริหารจัดการคล่องตัวและงานการคลังจะได้ไม่ต้องไปควบคุมในเรื่องของกระบวนการจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินตรงนั้น เพียงแค่ให้รับเงินอย่างเดียว จึงขอย้ายแผนกจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินไปอยู่ในงานบริหาร
กิจการทั่วไปแทน และในงานบริการการศึกษา ในส่วนของงานหอพักนักศึกษาให้มาอยู่ในงานบริหารกิจการทั่วไป 
แผนกจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน เพ่ือจะได้บริหารจัดการได้ได้คล่องตัวมากกว่า  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการใช้ชื่อและภาระงาน
ภายใต้โครงสร้างระดับงานของสำนักงานวิทยาเขต  โดยปรับเปลี่ยนงานดังนี้ 
  1. เดิม งานการคลัง แผนกที่ 4 แผนกจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ปรับ ไปอยู่ในงาน
บริหารกิจการทั่วไป โดยเพิ่มเป็นแผนกที่ 7 
 2. เดิม งานบริการการศึกษา ในภาระงานหอพักนักศึกษา ปรับ ไปอยู่ในงานบริหารกิจการทั่วไป
แผนกที่ 7 แผนกจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
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4.3  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (๑ ตุลาคม ๒๕๖6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) 

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 230-๘/๒๕๖6 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖6 ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 – ๒๕70 แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านสายวิชาการ ด้านสายสนับสนุน และด้าน
บุคลากรทุกประเภท รวมทั้งสิ้น ๑5 ตัวชี้วัด นั้น 
   คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕๖7 เมื่อวันที่  25 
พฤศจิกายน 2567 ได้ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (๑ ตุลาคม ๒๕๖6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) โดยมีผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด จาก ๑5 ตัวชี้วัด และไม่มีการ
กำหนดค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ตัวชี้วัด 
รายงานผลการปฏิบัติงาน (งปม. ๖๗) 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

๑.   จำนวนผู้บริหารท่ีผ่านการอบรมทักษะเชิงธุรกิจ (ผู้บริหารทุกระดับ) (คน) ๔๐ ๔๔ 
๒.   จำนวนช่องทางการหารายได้ในเชิงธุรกิจของทุกหน่วยงาน (นับทุกช่องทางที่คณะ 

วิทยาลัย สถาบัน สำนัก มีอยู่) 
๖ ๓๗ 

๓.   ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  ๓๐ ๓๑.๑๐ 
๔.   จำนวนหลักสูตร Degree และ Non Degree ท่ีได้รับการพัฒนา โดยอาศัยความรู้ท่ี 
 ได้รับจาก RUN Skills 

๖ ๑ 

๕.   ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ท่ีดำรงตำแหน่ง ผศ. จากจำนวน อ. ๑๐ ๖.๒๕ 
๖.   ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ท่ีดำรงตำแหน่ง รศ. จากจำนวน ผศ. ๕ ๒.๓๓ 
๗.   ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ท่ีดำรงตำแหน่ง ศ. จากจำนวน รศ. ไม่กำหนด - 
๘.   จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละปี (คน) ๒๕ ๔๙ 
๙.   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๓๐ ๑๔.๗๗ 
๑๐. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมทักษะชีวิต ๖๐ ๖๗ 
๑๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมจรรยาบรรณ ๖๐ ๗๐.๑๐ 
๑๓. จำนวนบุคลากรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ๐ ๐ 
๑๔. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้ในทักษะเชิงธุรกิจ (ไม่นับรวมผู้บริหาร) (คน) ๖๐ ๖๗ 
๑๕. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในช่องทางการหารายได้ในเชิงธุรกิจ

ของหน่วยงาน 
๗๕ ๐ 

 
 



๑๙ 
 

 

 

   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (๑ ตุลาคม ๒๕๖6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖7)  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในเล่มระเบียบวาระการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานฯ หน้า  49 ในตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน  
ช่องทางการหารายได้ในเชิงธุรกิจของทุกหน่วยงาน (นับช่องทางที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก มีอยู่)  ผลการ
ปฏิบัติงานปรากฏว่า แต่ละคณะต่างก็มีช่องทางในการหารายได้ โดยการจัดโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ
อบรม ทั้งนีห้ลังจากที่จัดอบรมไปแล้ว ม ีImplement เกิดขึ้นหรือไม่ ได้อะไรขึ้นมาบ้าง และมีผลเป็นอย่างไร ควรจะ
ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการที่ไปอบรมให้แล้ว เกิดอะไรบ้างภายหลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อย โดยควรจะยกตัวอย่าง
ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 2. ในเล่มระเบียบวาระการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานฯ หน้า 53  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน  4 หลักสูตร ได้ระบุเป็นหลักสูตร Degree โดยที่ถูกต้องคือเป็นหลักสูตร Non Degree  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (๑ ตุลาคม 
๒๕๖6 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.4  รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamentel 
Fund) นั้น 
   ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการบริหารงบประมาณการวิจัย (Past 
Performance) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamentel Fund) ที่ผ่านมา โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)   



๒๐ 
 

 

 

4.5  รายงานการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และรายงานการยกเลิกรายการที่ขออนุมัติ 
ใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ความเป็นมา 
   ตามที่  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้อนุมัติ งบประมาณเงินรายได้สะสม                 
ของหน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน เป็นเงิน 296,060 บาท และอนุมัติยกเลิกรายการขอใช้เงินรายได้สะสมของ
หน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน เป็นเงิน 17,700 บาท โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  
รายละเอียดดังนี้  
   1.  คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ เพ่ือจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 11,750 บาท  
   2.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานอาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน เป็นเงิน 284,310 บาท  
   3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขออนุมัติยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าบรรจุ
ผงเคมีถังดับเพลิง จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะฯ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,700 บาท  

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และอนุมัติการ
ยกเลิกรายการขอใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
เร่งด่วน เพ่ือให้มีความพร้อม เกิดความถูกต้องด้านการบริหาร สนับสนุนการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุด 
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 313,760 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)   
   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และรายงานการยกเลิกรายการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ
หน่วยงาน โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน และรายงานการยกเลิกรายการที่ขออนุมัติ ใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน      
โดยอาศัยอำนาจอธิการบดี กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

 



๒๑ 
 

 

 

4.6  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สำรวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แต่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาจำเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอ นั้น  
   ทั้งนี้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) กำหนด ซึ่งในหลายหลักสูตรมี
รายวิชาที่จำเป็นจะต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดโอกาส
ให้กับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
เข้าศึกษาต่อได้ ประกอบกับในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่
สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สามารถเข้าศึกษาต่อได้เช่นกัน นั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร    
ที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การนำเสนอข้อมูลมีความละเอียดดีมาก แต่จะนำตัวเลขดิบ ๆ มาเปรียบเทียบกันเช่นนี้ไม่ได้
เพราะว่าจำนวนการเข้าศึกษาไม่ได้เท่ากัน ฉะนั้นในการทำข้อมูลจะต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ และต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วย  

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวว่า จากการสอบถามไปทางโรงเรียนระดับมัธยมต้น จะมีการเรียน
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันหมดทุกห้อง รวมไปถึงพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์ ซึ่งหาก
ดูจากหลักสูตรก็มีการเรียนพ้ืนฐานพอสมควร แต่เมื่อไปศึกษาต่อในสายวิทย์ ก็จะเรียนวิชาเพ่ิมเติม ฉะนั้นจึงมองว่า
ในทุกหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ในปัจจุบัน มีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว เมื่อเข้าศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย การที่มีพ้ืนฐานดีจะทำให้สามารถต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยไดท้ั้งหมด และในปัจจุบันนี้วิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามปรับให้ลดลง โดยจะศึกษาในวิชาชีพค่อนข้างมากข้ึน  
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  3. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่าในเรื่องนี้เป็น
นโยบายของประเทศท่ีจะวางหลักสูตรอย่างไร จะผลิตคนอย่างไร แต่ว่าในระดับของมหาวิทยาลัยฯ หรือ มทร. 9 แห่ง 
ในการรับนักศึกษา นั้น คงจะลงไปลึกถึงระดับนี้ไม่ได้ แต่ว่าในการยกร่างหลักสูตร ในการรับนักศึกษาเป็นแบบไหน
ต้องกำหนด อย่างไรก็ตามหากเป็นการเรียนในสายทางวิทยาศาสตร์ การที่รับนักเรียนทางสายศิลป์มา กระบวนการ 
ต่อยอดอาจจะลำบาก เพราะว่าแนวคิดหรือ Basic Education ยังไม่ได้ แต่จากประสบการณ์ถ้าในระดับเทคโนโลยี
หรือโดยเฉพาะที่รับมาจาก ปวช. และ ปวส. เป็นหลักแล้ว ไม่ว่าจะสายไหนไม่น่าจะสำคัญ เพราะว่ามหาวิทยาลัยฯ 
เปิดทางด้านเทคโนโลยี ยังไม่ได้ลงลึกทาง Map ฟิสิกส์ เคมี ซึ่งตรงนั้นในเชิงลึกแล้ว นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มาจาก 
มทร. หรือว่ามาต่อยอดคงจะไปใฝ่รู้เอง ไปเรียนเสริมเป็นรายบุคคลไป จะมากำหนดในหลักสูตรว่าทุกคนต้องเป็น
อย่างนี้คงไม่ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสายเทคโนโลยี ถ้านักเรียนเข้ามาแล้วเรียน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ก็ถือว่าดีแล้ว แต่ถ้านักศึกษาเหล่านั้นจะไป Excellency ทางด้านใดโดยเฉพาะก็ไป
เรียนรู้ ใฝ่หาเองเพ่ือเป็นการเสริมเข้าไป ก็น่าจะไม่มีปัญหา เพราะต่อให้วิเคราะห์เช่นใดก็คงจะยาก อย่างไรเสีย
นักศึกษาที่เข้ามาก็มาจาก ปวช. และปวส. ทั้งนั้น เหมือนกับมาจากแหล่งเดียวกัน ฉะนั้น ที่เป็นมาแล้วก็น่าจะต้อง
เป็นเช่นนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีข้อพึงสังเกตว่าการศึกษาในประเทศไทยพลาดมานานแล้ว ถ้าไปเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านน่าจะเทียบได้ยาก ที่สำคัญคือในปัจจุบันนำทุกเรื่องมากลายเป็นเรื่องการเมืองไปหมด รวมถึงเรื่อง
การศึกษาต่าง ๆ และยังให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนในการที่จะบริหารการศึกษา
ได้ด้วย ซึ่งความจริงแล้วในยุคใหม่ ควรจะเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based) เป็นหลัก โดยการทำ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันก็เป็น Outcome-based แล้ว รวมไปถึงการให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่ง     
ก็เน้น Outcome ทั้งหมด ตัว key จึงอยู่ที่อาจารย์ เพราะว่าช่วง Process อยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ แล้ว ตอนรับมาจึง
สำคัญที่สุด โดยปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยฯ รับ ปวช. และ ปวส. เกือบร้อยละ 80 ผู้ที่จะมาป้อนให้มหาวิทยาลัยฯ ตรงนี้
กลายเป็นวิทยาลัยหรือ ปวช. และ ปวส. เป็นหลัก ฉะนั้น นโยบายของของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสำคัญใน
เรื่องการหาอาจารย์ใหม่ การวางแนวทางว่าจะไปทางไหนด้วย Center of Excellence ที่จะต้องไปด้วยกันทั้งหมด
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหาอาจารย์มา การไปหานักศึกษามาเข้าเรียนจนกว่าจะผลิตออกไปให้ได้เป็นบัณฑิต  
ที่พึงประสงค์ให้เป็นระบบ Outcome-based และขณะเดียวกันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความยั่งยืนด้วย  

  4. นายนิพนธ์  ภิญโญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า จากที่ได้สังเกต
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้น ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเห็นว่าในการรับ
นักเรียนในคณะสังคมศาสตร์ คณะกฎหมาย จะรับคะแนน TGAT คณิตศาสตร์ 800 คะแนน ภาษาอังกฤษ 800 
คะแนน รวม 1,600 คะแนน แต่เอาคะแนนรวมแค ่1,200 คะแนน ในขณะที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดัง ๆ ก็รับที่คะแนนรวมประมาณ 1,400 คะแนน ซึ่งเป็นข้อที่ผิดพลาดหรือเป็นค่านิยมของสังคมที่ผิด เพราะว่า
อย่างนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชมงคลก็ดี ล้วนแล้วแต่ เป็น
ลูกหลานชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนา ที่สถานะทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีพอ ซ่ึงเด็กเหล่านี้ก็ต้องการจะเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่ว่าด้วยฐานะทางครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาพ้ืนฐาน
การเรียนในระบบพ้ืนฐานได้ ในท้ายที่สุดก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ว่าพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ยังไม่มีมาตรฐานพอ ในขณะเดียวกันเด็กเก่ง ๆ ที่สามารถจะไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
แตก่ลับไปเรียนสังคมศาสตร์  
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ต้องทำข้อมูลที่
เปรียบเทียบมา และในข้อมูลนั้น มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปวิจัยสถาบันได้เลย เพราะว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมาก 
โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ หลายหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) บางหลักสูตรมารับทางด้านของสายศิลป์ไม่ได้ ต้อง เป็นสายวิทย์ - คณิต ทำนองนี้ 
แต่ปัจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาทุกสาขา เช่น คณะแพทยศาสตร์ ที่ ณ วันนี้ รับทั้งสายวิทย์ทั้งสายศิลป์ 
แม้แต่คณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ ก็รับทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ และปัจจุบันนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียน     
สายศิลป์ ก็มาศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์ เพราะบางครั้งตอนเลือกเรียนในระดับมัธยมอาจจะยังไม่ใช่สำหรับตัว
นักเรียนเอง และยังมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ เรียนวิทย์ – คณิต แต่มาศึกษาต่อทางด้าน Business สุดท้ายแล้ว
นักเรียนที่จบ ม. 6 ออกไป ประมาณร้อยละ 60 โดยเฉลี่ยไปเรียนทางด้านของวิทยาศาสตร์หรือทางด้านของ
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แต่อีกร้อยละ 40 ไปเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย 
เพราะเพ่ิงมาค้นพบตัวตนภายหลังว่าชอบหรือไม่ชอบ อย่างไรก็ตามเห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของราชมงคล หลักสูตร
ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นมากมาย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ Basic อย่างไรก็ตามในเชิงของข้อมูล 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไปทำวิจัยสถาบัน และเสนอข้อมูลในเชิงสถิติมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่า หากจะดูตัวเลขเพียงอย่างเดียว ก็เห็นว่าไม่สามารถ  
ที่จะสรุปหรือนำมาตัดสินใจได้ แต่อย่างไรก็ดีเพ่ือที่จะให้เป็น Specific อย่างที่เสนอ ก็จะต้องใช้หลักการทางสถิติ 
เป็นตัวชี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรทำข้อมูล Specific มาเสนอให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ก็เคยมีการหารือเก่ียวกับเรื่อง
นี้เพ่ือที่จะเสนอนโยบายไปให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเมื่อก่อนการเรียนให้จบชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย ก็มีการเรียน
ตามชั้น ม.1 จนถึง ม.8 แต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นศิลป์-คำนวณ วิทย์-คฺณิต  จึงทำให้มีความย่อหย่อนของทางด้าน
วิชาการ และเด็กไทยก็มักจะเลือกทางด้านสายศิลป์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่จริงแล้วควรจะปรับการศึกษาในระดับ 

Elementary - High School ให้เป็นระบบที่สหรัฐอเมริกาใช้ คือ เรียนทุกวิชา โดยมี Grade 1-12 จะจบใน
ระดับชั้นเกรด 12 และต้องได้สาระวิชาที่เป็นหลักทั้งหมดครบแล้วจึงจะไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการ 
ในการรับของมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาจากวิชาต่าง ๆ ที่ได้ Grade มาว่าควรที่จะเข้าเรียนในคณะใด แต่ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยไม่สามารถที่จะไปปรับแก้อะไรที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลย จึงทำให้เรื่องการศึกษา
อาจจะสู้ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
นักศึกษาในหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  และมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.  การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ คณะกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 146 – 12/๒๕67 เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2567  
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ได้มีการหารือว่าควรจะมีระเบียบวาระเชิงนโยบายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยเห็นว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 242 -8/2567  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567  ได้มีมติ
เห็นชอบจัดสรรกรอบงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 350 ล้านบาท ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่  
246 - 12/๒567 ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดำเนินการภายใต้โครงการฯ 
ดังกล่าว เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 163,636,765 บาท ซึ่งยังมีงบประมาณส่วนที่เหลือตามกรอบที่ยังสามารถ
ดำเนินการได้อยู่ เป็นกรอบงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการที่จะพัฒนาสร้าง Excellency และสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยวงเงินที่เหลือตามกรอบไม่ใช่ว่าจะต้องนำมาใช้ทั้งหมด แต่หากมีโครงการใดที่มีแผนธุรกิจ 
(Business Plan) มาให้เห็นว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงประมาณ 10% เป็นหลัก และเป็นโครงการใหม่  
ที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากกว่าเดิม ก็สามารถเสนอมาได้ ซึ่งจากการทีค่ณะกรรมการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้ไปลงพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ก็อาจจะต้องนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาด้วย และน่าจะมีอีกหลายแนวคิด
ที่ก่อให้เกิดเป็นโครงการขึ้นมาได้ แตจ่ะต้องมีแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่เห็นตัวเลขอย่างชัดเจน  
  ทั้งนี้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) เข้ามา 2 โครงการ ได้แก่          
  1. โครงการการพัฒนาพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่)   
  2. โครงการหอพักนักศึกษา (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่)  
  ซึ่งเมื่อได้ศึกษารายละเอียดแล้วในโครงการหอพักนักศึกษา ในเรื่องของการ Return ยังเป็นปัญหาอยู่
พอสมควร โดยอธิการบดี คงจะต้องให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม โครงการสร้างร้านอาหารบริเวณถนน
เลียบชายหาด คณะศิลปศาสตร์ ตามที่ได้กล่าวไปตอนต้น ก็เป็นโครงการที่น่าจะดำเนินการได้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ 
ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว หากจะต้องรอให้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 คงเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป โดยโครงการ
ดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้พ้ืนที่มาก สร้างเป็นอาคารชั้นเดียว เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะ Move Facility ของ
หลักสูตรอาหารและโภชนาการที่มีอยู่แล้วมาส่วนหนึ่ง นอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับหลักสูตรนี้ด้วย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะลองพิจารณาดูว่าจะมีโครงการใดที่สามารถเริ่มได้บ้าง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการในอนาคต คือ 
จะต้องหารายได้เพ่ิมขึ้นจากทุกช่องทาง  ฉะนั้นการลงทุน ณ ปัจจุบัน หากมหาวิทยาลัยฯ  เก็บเงินไว้ในคลังก็ไม่ได้
เกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ ต้องมองในเชิง Business มากขึ้น แต่การ Return หลายอย่าง
ในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เสนอโครงการหลายโครงการที่ Return ประมาณ 5-6 ปี ก็คืนทุนได้ และจาก
การลงพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) พบว่าวิกฤตอย่างหนึ่งของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ คือหอพักนักศึกษา ซึ่ง
ตัวเลขจำนวนนักศึกษาของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ทั้งนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ในอนาคต จะมีประมาณ 1,000 คน 
โดยส่วนหนึ่งก็จะต้องมาเรียนที่ทุ่งใหญ่ ส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะมีการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่อีก 2 หลักสูตร 
ก็จะทำให้มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก อยู่ที่ประมาณ 600-700 คน เมื่อไปรวมกับคณะเกษตรศาสตร์ก็ประมาณ 1,000 
กว่าคน ฉะนั้น จึงเห็นว่าการลงทุนในเรื่องหอพักนักศึกษาน่าจะมีความจำเป็น แต่สถานการณ์ในปัจจุบันการขอ
งบประมาณในเรื่องของหอพักค่อนข้างยาก เว้นแต่เรื่องของการปรับปรุงที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลัก จึง
เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะต้องไปหางบประมาณมาลงทุนเอง เพราะการขอใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างเช่น
ในอดีตทำได้ยาก ฉะนั้นโครงการนี้จึงมีจำเป็นและเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพราะ
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จำนวนนักศึกษาของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่จะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต 3-4 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่การ Return 
ของหอพัก อาจจะเป็นระยะยาวถึง  20 ปี แต่เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จะมาเรียนในพ้ืนที่  
ก็จำเป็นต้องมีหอพักรองรับ เพราะหากไม่มีหอพัก ก็จะมีผลกระทบกับจำนวนนักศึกษาที่เข้ามา ซึ่งจะส่งผลต่อ     
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะจะได้รับต่อไป ทำให้ตัว Return จึงไม่ใช่หอพัก        
เพียงอย่างเดียว โครงการนี้จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ   

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ในเรื่องของการสร้างหอพัก ในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ น่าจะมี
คู่แข่งจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลโครงการหอพักนักศึกษา (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) ที่เสนอมา เห็นได้ว่าค่าเช่าของคู่แข่งขัน 
ค่อนข้างมีราคาถูกไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งราคาห้องไว้ที ่4,500 บาทต่อเดือน 
จะเกิดปัญหาหรือไม่ เพราะหากราคาสูงกว่าคู่แข่งข้างนอก นักศึกษาอาจจะไม่เลือกมาพัก แต่หากมหาวิทยาลัยฯ  
ตั้งราคาห้องที่ 2,000 บาทต่อเดือน น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับกำลังจ่ายของนักศึกษา อีกประการคือเปอร์เซ็นต์ 
Return ก็ค่อนข้างต่ำ  
  ๒. เรื่องหอพักเป็นสิ่งสำคัญมาก หากสังเกตจากผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าเมื่อบุตรหลานสอบเข้าได้     
ที่ใด ผู้ปกครองก็จะมีการตามไปดูความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นแรงจูงใจประการต้น ๆ ที่จะดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรียน   
อีกประการที่สำคัญคือ เนื่องจากพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในบางพ้ืนที่มีข้อจำกัดในการใช้ ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้
เลยที่จะให้เอกชนมาลงทุน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบหากจะลงทุนเกี่ยวกับหอพัก และหอพัก
ควรจะสร้างใกล้กับทีม่ีสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออยู่ใกล้ชุมชน  
 3. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่วิทยาเขตทุ่งใหญ่ 
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2567 จะเห็นว่าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ (ประมาณ 1,900 ไร่ เศษ) ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ นั้น อยู่ติดถนนสายเอเชีย ห่างจาก อำเภอไชยา ประมาณ 150 กม. เหมาะในการ
เป็นจุดพักรถยนต์ ทั้ง ขาขึ้น และ ขาล่อง ถ้าสร้างศูนย์บริการ ทั้ง 2 ฝาก ถนน น่าจะสามารถสร้างรายได้เพ่ือ
สนับสนุน การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ได้ควรมี Business Model ที่เหมาะสมโดยเน้น ESG และ CSR 
(Environmental, Social and Governance และ Corporate Social Responsibility) โดยเชิญชวน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมดำเนินการ ซึ่งนอกจาก จะนำรายได้ไปพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ยังนำไปฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ และพัฒนาสังคมด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย Bio-Circular-Green, Economy และนโยบาย Food for 
the world แต่ก่อนดำเนินการ ควรศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้  และยั่งยืน โดยเสนอให้มีการ
วางแผนสร้างรายได้ ดังต่อไปนี้   
  ๑) ทำการวิจัยก่อนเพ่ือหา Business Model ที่ เหมาะสม ในลักษณะที่ เป็น  Holistic 
Research Program โดยจั ดทำ Master Research Program ที่ มี  Project ย่ อยตามความจำเป็ น  โดยขอ
อนุเคราะห์คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำไปพิจารณาจัดทำ Master Research Program  และทำ Pilot Project 
และ Project ย่อย  โดยขอเสนอหัวข้อ “Empowering Community to foster RUTS Biodiversity” หรือหัวข้อ 
อ่ืนใด ที่เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือสร้าง RUTS Ville (ศรีวิชัยวิลล์) เป็น Service Center ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้       
ควรสร้าง Network ร่วมกับ กรมป่าไม้ ปตท. หรือ บางจาก หรือ CP Betagro และท้องถิ่นเพ่ือนำรายได้ไปพัฒนา
มหาวิทยาลัยควบคู่กับการนำไปฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาท้องถิ่น หลักการ คือ คิดใหญ่ ทำทันที ทีละน้อย  
โดยมีแนวคิด คือ  
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   - บูรณาการระหว่างหน่วยงาน RUTS ตั้งแต่คณะบริหารธุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) รวมทั้งคณะ
และวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
   - สร้าง Bussiness Model ซึ่งเป็น ESG/CSR ที่มี Network เชื่อมระหว่าง RUTS 
กรมป่าไม้ ภาคเอกชน เช่น บางจาก หรือ ปตท , Betagro, Seven-Eleven, C J More, ธุรกิจท้องถิ่น และ ชุมชน 
ฯลฯ ตามความเหมาะสม และ จำเป็น  
   - หาแนวร่วมทำ ESG/CSR และ ระดมทุน จาก Network ทั้ง In kind และ In cash 
โดย มีระบบ Profit sharing ทั้งเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และการพัฒนาสังคม รวมทั้ง 
ชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย  

  ๒) ถ้า RUTS หารายได้ ทำไมต้องสร้าง Network ร่วมกับกรมป่าไม้เอกชน และท้องถิ่น 
     ๒.1) กรมป่าไม้ อนุญาตให้ทำประโยชน์ ต้องหารือตามหนังสืออนุญาตว่าควรอะไรทำได้บ้าง 

     ๒.๒) เอกชนทำ ESG/CSR อยู่แล้ว เช่น ปตท บางจาก CP etc (ปลูกป่า, ฟ้ืนฟู Bio-
resources, ลด CO2, แก้ปัญหาโลกร้อน , etc) 
     ๒.3) ท้องถิ่น( เอกชน และชุมชน) ได้ประโยชน์ ชาวบ้านร่วมมือ พัฒนาท้องถิ่น และสร้าง
รายได้ให้ท้องถิ่น 
  แต่ก่อนทำจริง ต้องทำ R&D ร่วมกับกรมป่าไม้ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพ่ือหา Business 
model ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ คือมีรายได้ไปพัฒนามหาวิทยาลัย ฟ้ืนฟูป่าไม้ และพัฒนาท้องถิ่น  กล่าวคือ 
Payback to the Origin หรือ Payback to foster Nature/Bio-resources. คืนทุน หนุนถิ่นกำเนิด คืนกำไร ให้ธรรมชาติ 
(ทรัพยากร) หรือจาก Bio-resources >สร้าง products > ทำ business @ RUTS Ville >นำรายได้ payback >
ฟ้ืนฟ ูBio-resources 
  ๓) สร้าง RUTS VILLE  เป็น Service Post ของมหาวิทยาลัย โดยสร้างทั้งสองฝากถนนสาย
เอเซีย (ขาขึ้น/ขาล่อง) ประกอบด้วย 3 Functions ได้แก่ Technical Service, Food & Farm Delicacy, Tourist 
Outpost  โดยจะทำอะไรก่อน/หลัง ขึ้นอยู่กับ Business model 
  ๓.๑) TECHNICAL SERVICE  
   - Contact Center สำหรับบริการวิชาการจากทุกคณะ 
   - Certified Body for Food Products and Farms 
   - Animal Farm Supervise & Techinal Support  
   - Animal Wellness Center 
   - Pet Rest Cells (Owner on vacation) 
   - Animal Reproduction Services (Material and Process) e.g. fighting bull, 
horse, goats,fighting cock, pet  

   - Agroforestry Services 
   - Insect and Disease Management  
 ๓.๒) FOOD & FARM DELICACY เช่น รสดีศรีวิชัย  หรอยจังเมืองคอน ร้านเด็ด แดนใต้
หรือของดีแดนใต้  (Local Food & Farm products, Fresh from farms, GI products, preserved foods, 
fresh farm products; beef, pork,vegetable; mushroom, orchid, pure-honey) สมุนไพรแดนใต้ (อาหาร 
ยา คน/สัตว์ RUTS Delicatessen (Local content e.g. Coffee & Coco) 
  3.๓) TOURIST OUTPOST ปั๊มน้ำมัน ๒ ฝั่ง (ขาขึ้น/ขาล่อง)   
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   - Service Garage  
   - Convenience Store (Seven-Eleven, CJ More, or other) 
   - Short-stay Cabins for Travelers 
   - Shower & Hygiene Toilets  
   - CarPark & Service 
   - Tourist Rest Area  
   - Tourist Information  
   - RUTS Giftshop (ของฝาก จากศรีวิชัย ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หรือผ้าท้องถิ่น) 
   - One-hour Campus Tour ( pre booking only) >RUTS Vehicle ( limited 
passengers) >Student-Guides >visit Arboretum, Forest Plantation, Garden of Medicinal Plants Palm 
Plot, Pasture for Animal, Agroforestry (if any, after ESG/SCR projects) 
 ๔) งานวิจัยที่น่าจะทำในพ้ืนที่ โดย RUTS ร่วมกับกรมป่าไม้ และเอกชน เช่น ปตท. บางจาก 
CP Betagro ฯลฯ และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น 
  ๔.1) สวนรุกขชาติศรีวิชัย  (RUTS Aboretum) รวบรวม ปลูกไม้ท้องถิ่นภาคใต้ และไม้หายาก 
เป็น Recreation Area 
           ๔.2) สวนสมุนไพรศรีวิชัย (RUTS Garden of Medicinal Plants) ปลูกสมุนไพรท้องถิ่น 
และสมุนไพรจากทุกภาค ปลูกสมุนที่อยู่ใต้ร่มไม้ ทุกประเภท เช่น  พืชล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้เถา เห็ด กล้วยไม้ ฯลฯ 
  ๔.๓) สวนป่าศรีวิชัย (RUTS Forest Plantation) ปลูกเสริมป่า (Afforestation) ในป่าเดิม 
ที่มีการตัดไม้ออก แต่ยัง มีสภาพเป็นป่า ปลูกป่าใหม่ (Reforestation) ในพ้ืนที่โล่ง ที่เดิมเคยเป็นป่า แต่ไม่มีต้นไม้แล้ว 
ปลูกท้ัง ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ (การเลือกชนิดไม้ พิจารณาร่วมกับ Network ต้องดูตลาด และ Trend ด้วย) 
  ๔.4) Agroforestry (ทำได้ทั้ง 3 คณะ) ทำการเกษตรทุกประเภท ตามความเหมาะสม
รวมทั้ง Cash crop จากพืช สัตว์, เห็ด, จุลินทรีย์อ่ืน ๆ ฯลฯ ทำในพ้ืนที่ป่าไม้ ในข้อ ๔.๓ รวมทั้งในสวนปาล์ม ในทุ่งหญ้า 
แหล่งน้ำ ในป่า และพ้ืนที่ในป่าอ่ืน ๆ 

  ๔.๕) พัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสวนปาล์ม ทั้ง ผลปาล์มและ Debris จากสวนปาล์ม 
  ๔.6) ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ จากข้อ ๔.๑-๔.๕ สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เช่น

ผลิตภัณฑ์ไม้ อาหาร ยา (คน/สัตว์) เครื่องใช้ เชื้อเพลิง ปุ๋ย ฯลฯ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
 รายละเอียดนักวิจัยจาก RUTS กรมป่าไม้ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถพิจารณาร่วมกันได้ 

  ๕) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน และภูมิทัศน์ คณะที่ช่วยการวางโครงสร้าง และจัดภูมิทัศน์ คือ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยออกแบบพร้อมกับการวางแผนทำงานวิจัย 

  ๖) เสนอแนวคิดเพ่ิมเติม   
   ๖.๑) สร้าง Brand ศรีวิชัย เช่น รสดีศรีวิชัย (RUTS Good Food)  Local Content (50% 
+ by weight) Hygienic & Green Process, Good Taste by Public Appreciation, Reasonable Prize ฯลฯ  
  ๖ .๒ ) ที่ พั ก ดี  ศ รี วิ ชั ย  RUTS Standard Accommodation ป ระกอบ ด้ วย  Nature 
Appreciation, Cultural Hospitality, Water Efficiency, Clean Energy, Zero Waste Approach ฯ ล ฯ 
ข้อเสนอแนะและตัวอย่าง เพ่ือให้ทาง มทร.ศรีวิชัย นำไปพิจารณาตามความเหมาะสม 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอข้อมูล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร       

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ขออนุญาตที่ประชุมฯ นำเสนอ ข้อมูล ซึ่ งวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มีความตั้งใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถจะพ่ึงพาตัวเองได้ อันเนื่องมาจาก
วิทยาเขตมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีบุคลากรรวม 506 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวมากถึง 103 คน 
บุคลากรหลักกลุ่มใหญ่จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 301 คน โดยสิ่งที่วิทยาเขตและคณะแบกรับคือบุคลากรที่เป็น
จ้างเหมาบริการ ที่ในภาพรวมมีค่าใช้จ่าย 12,372,920 บาทต่อปี เฉพาะพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 6,249,120 บาทต่อปี   
ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีจำนวน 3,412 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีทั้งหมด 
16,303 คน ซึ่งหลักๆ จะอยู่ที่ไสใหญ่ 2,408 คน ทุ่งใหญ่ 524 กว่าคน และขนอม 480 คน  สำหรับรายได้     
ที่นำมาใช้บริหารจัดการหลัก ๆ คือค่าธรรมเนียมที่ปันส่วนมาให้ ปีละประมาณ 20 กว่าล้านบาท รายได้จากงาน
ฟาร์มซึ่งไม่ได้มากเพราะเน้นการฝึกทักษะของนักศึกษา มีรายได้จากงานหอพัก (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) ซึ่ง มีทั้งหมด      
136 ห้อง ปัจจุบันว่างแค่ 8 ห้องที่กำลังอยู่ในช่วงของปรับปรุง ซึ่งการที่หอพักมีนักศึกษาพักอยู่เกือบเต็ม เนื่องจาก
นักศึกษาเห็นว่าหอพักของมหาวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย และพ้ืนที่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ยังมีรายได้อ่ืนๆ เช่น   
ค่าเช่าพ้ืนที่ประมาณ 100,000 กว่าบาท รายได้จากเงินฝาก เป็นต้น และจากเมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2567  
ที่ผ่านมา คณะกรรมการวางแผนการเงินฯ ได้มีการลงพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และได้นำเสนอโมเดลให้กับพ้ืนที่ เพ่ือนำไป
พิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม
เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนำข้อสรุปจากการประชุมมาจัดทำแผนธุรกิจ 
(Business Plan) ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพ่ือนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีแนวคิดว่าวิทยาเขต
นครศรีธรรมราชจะต้องพ่ึงพาตัวเองได้ ฉะนั้น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงขอนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) 
2 โครงการ ดังต่อไปนี้  

 1. โครงการหอพักนักศึกษาสไตล์โมเดิร์น  ผลจากการสำรวจความต้องการพ้ืนฐานของนักศึกษา
พบว่านักศึกษาต้องการหอพักที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ มีตู้เครื่องดื่ม/อาหาร/เครื่องหยอดน้ำอัตโนมัติ   
มีแม่บ้านทำความสะอาด มีที่จอดรถ มี Wifi ฟรี Co-Working Space มีระบบคีย์การ์ดและยามรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณใกล้หอพักมีร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ร้านซักอบรีด มีสวนหย่อม ระบบกำจัดขยะ ฟิตเนส 
ซึ่งนักศึกษาที่รับการสำรวจส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ที่อาศัยหลักของ
หอพัก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่าจุดแข็งที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง คือ หอพักใหม่จะมีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย เน้นความสะดวกสบาย มีแม่บ้านประจำ มีระบบการดูแลผู้เข้าพักที่ปลอดภัย มี รปภ .  
24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด CCTV ทิวทัศน์สวยงาม คุณภาพบริการดี และการคมนาคมสะดวก ซึ่งบ่อยครั้ง          
ที่ผู้ปกครองแจ้งว่าไม่มีปัญหาในเรื่องค่าห้อง แม้ค่าห้องจะราคา 7,000 บาทต่อเดือนก็ยินดีที่จะจ่าย เพียงแต่ขอให้
ลูกหลานได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และนักศึกษาสัตวแพทย์ส่วนใหญ่ก็มีศักยภาพ ฉะนั้นในมุมมองของเรื่อง
ค่าใช้จ่ายจึงตั้งราคาค่าเช่าห้องไว้สูง ส่วนอุปสรรคของการดำเนินการก็จะมีเพียงเรื่องของคู่แข่งที่มีจำนวนมาก       
ในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ โดยจากการสำรวจจะมีประมาณ 12  แห่ง ที่เป็นหอพักคู่แข่งขันที่เป็นที่นิยมของนักศึกษา 
ส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่ทำหอพักข้ึนมา โดยหอพักที่นักศึกษาไปเช่าอยู่ มีราคาค่าเช่าต่อเดือน ประมาณ 2,000 บาท    
ซึ่งปัจจุบันของพื้นที่ทุ่งใหญ่เก็บค่าหอพักเป็นเทอมในราคา 2,100 บาทต่อเทอม โดยสภาพหอพักข้างนอกส่วนใหญ่
จะเป็นอาคารชั้นเดียว ไม่มีรั้วรอบ อาจจะไมค่่อยปลอดภัยและเป็นการพักรวมกับผู้อ่ืน หากมีหอพักภายในวิทยาเขต 
นักศึกษาน่าจะเลือกอยู่หอภายในมากกว่า วิทยาเขตนครศรีธรรมราชจึงเลือกที่จะทำหอพักสไตล์โมเดิร์น สภาพ
เหมือนโรงแรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ร้านบริการต่าง ๆ เบ็ดเสร็จครบในหอพัก ฉะนั้น จึงมีการวางแผน
คร่าว ๆ ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท มีทั้งหมด  60 ห้อง คิดอัตราค่าเช่าห้องละ 4,500 บาทต่อเดือน 
มีรายได้ประมาณ 270,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณ 79,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมีรายได้สุทธิ
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อยู่ที่ 191,000 บาทต่อเดือน  โดยในการคำนวณคร่าว ๆ ประเภทดีกว่าปกติ จะมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 2.29 ล้านบาท 
แบบปกติจะมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 1.75 ล้านบาท และหากต่ำกว่าปกติ จะมีรายได้ต่อปี 0.67 ล้านบาท ซึ่งอัตราผลตอบแทน
เฉพาะรับรายได้อย่างเดียวก็คุ้มทุน แม้ว่าจะต้องลงทุนค่อนข้างมาก แต่ว่าทุกอย่างก็เบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นหมด แต่หาก
ด้านล่างของหอพักมีร้านที่ให้บริการต่าง ๆ  เช่น ร้านซักผ้า ร้านอาหาร ก็จะมีรายได้อ่ืน ๆ เข้ามาอีก โดยสิ่งอำนวย   
ความสะดวก ก็จะเป็นห้องแอร์ มีลิฟต์ให้ มีที่จอดรถ มีทุกอย่างที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการ จะทำให้ระยะในการคุ้มทุน        
ลดน้อยลง เพราะมีรายได้ต่อปีมากขึ้น ซึ่ งจากการนำเสนอนี้  หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นด้วย ทางวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ก็จะไปจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) แบบละเอียดมาเสนออีกครั้ง  

 2. โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นอีก Idea หนึ่ง ที่ได้มาจาก
การระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดว่าต้องการมีฟาร์มที่เป็นเหมือนกับ
ฟาร์มโชคชัย สวยแบบสวนนงนุชพฤกษศาสตร์และต้องทำผลผลิตเหมือนไร่สุวรรณที่มีข้าวโพดจำหน่ายได้ทั้งปี     
ซึ่งแนวคิดนี้มีบุคลากรที่เสนอตัวมาช่วยทำงานเพ่ือวิทยาเขตนครศรีธรรมราชแล้ว อย่างไรก็ตามหากดำเนินการตาม
แนวคิดนี้ เนื่องจากสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไม่ได้มีบุคลากรมาก ฉะนั้นจึงต้องให้บุคลากรจากคณะ    
มาช่วย มาสร้างเป็นทีม เมื่อดำเนินการแล้วก็มีผลประโยชน์แบ่งให้ แต่อย่างไรก็ตามในการนำเสนอครั้งนี้ พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ที่ดูแลอยู่ ฉะนั้นในการดำเนินการต่อไปนั้น อาจจะต้องไปเจรจากับคณะ
เกษตรศาสตร์ ซึ่งหากดำเนินการแล้วได้ผลตอบแทนก็จะต้องแบ่งผลตอบแทนกันไป โดยคณะเกษตรศาสตร์ อาจจะ
ได้ผลตอบแทนที่มากกว่า สำหรับโครงการฯ นี้ จะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ที่จัดการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยสมัย รวมถึงต้องมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการเข้าชมเหมือนกับ
ฟาร์มโชคชัย มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร มีหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง คลินิกการแพทย์
แผนไทย RUTS มีร้านค้าและบริการชั้นนำ ของดีเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในพ้ืนที่ตรงนั้น โดยพ้ืนที่ 2,025 ไร่    
จะแบ่งเป็นโซน ๆ ในการดำเนินการ โดยได้มีการ ดังนี้ 

 โซน A ซึ่งเป็นพ้ืนที่แนวรั้วด้านหน้าของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จะพัฒนาเป็น “RUTS Vill” เป็นทั้งจุดพักรถ       
ทางหลวงแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหาร จุดบริการยานยนต์ไฟฟ้า จุดประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ มีทั้ง  
ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ร้านขายพันธุ์ไม้  คลินิกแพทย์แผนไทย ร้านเสื้อผ้า/OTOP 

 โซน B  เป็นพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มีพ้ืนที่ประมาณ 123 ไร่ จากการสำรวจพบว่าพ้ืนที่บางแปลง 
มีรายได้บางส่วนอยู่ แต่หากพัฒนาพ้ืนที่ตามโครงการนี้ น่าจะสร้างรายได้ได้มากกว่า ซึ่งคณะก็ต้องมาร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยพ้ืนที่ตรงนี้ต้องการให้เป็นแบบสวนนงนุชพฤกษศาสตร์และไร่สุวรรณ โดยจะพัฒนาส่วนหน้าซึ่งติดกับ
ทางหลวงแผ่นดินเป็นสวนสาธารณะ มีสวนหย่อม สวนดอกไม้ สวนไม้ประดับ มีพ้ืนที่พักผ่อนและทำกิจกรรม มีศูนย์
จำหน่ายพันธุ์ไม้และผลผลิตจากฟาร์ม และจะพัฒนาพ้ืนที่ส่วนหลังเป็นไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ สวนผลไม้ ที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ด้านเกษตรแบบครบวงจร 

 โซน C  เป็นโซนด้านในซึ่งจะพัฒนาพ้ืนที่เป็นเป็นโซนงานฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่  โดยยกระดับพ้ืนที่ฟาร์ม
ปศุสัตว์ ฟาร์มแพะ ฟาร์มโคนม ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร เป็นพ้ืนที่ฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   
ระบบออโตเมชั่น การจัดการสิ่งปฏิกูล และจัดเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นเหมือนฟาร์มโชคชัย 

 เนื่องจากพ้ืนที่ที่นำเสนอนี้เป็นของคณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) ที่มีการปลูกไม้ผลและอ่ืน ๆ อยู่ 161 ไร่  
หากจะเสียสละแปลงอะไรแปลงหนึ่งเพ่ือที่จะให้รายได้มากข้ึน อาจจะต้องหารือกันว่าจะใช้แปลงไหน เพราะมีทั้งแปลง
ทุเรียนเล็ก แปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี  แปลงทับทิมสยาม แปลงเงาะ แปลงมะขามป้อม แปลงกระท้อน แปลงมังคุด       
แปลงมะพร้าวน้ำหอม แปลงลองกอง ซึ่งทั้งหมดนี้มีรายได้จากการจำหน่ายต่อปี อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท         
ถ้าใช้พ้ืนที่พัฒนาไปทำอย่างอ่ืน หรือใช้แค่เพียง  30 ไร่ ในแปลงที่มีอายุนานแล้ว ซ่ึงอาจจะต้องมาพิจารณาว่าจะใช้แปลง
ไหนที่ทำรายได้ได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน  444.5 ไร่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา  303 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
หญ้าเลี้ยงสัตว์ 220 ไร่ ที่อาจจะต้องพัฒนาเป็นฟาร์มอะไรต่อไป ซึ่งหากโครงการฯ นี้สามารถดำเนินการได้ ก็จะมีรายได้
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เกิดขึ้น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยที่คณะไม่ต้องส่งรายได้มาให้วิทยาเขต คณะก็จะได้มี
งบประมาณใช้บริหารจัดการในคณะได้มากขึ้น และบุคลากรที่มาช่วยทำงานให้โครงการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการก็อาจจะมีทั้งภาระงานสอนบวกงานโครงการนี้ และคณะที่ส่งบุคลากรมาช่วยก็ได้ผลตอบแทนไปด้วย ซึ่งในการ
ดำเนินการก็คงจะต้องมีการหารือกันต่อไป  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม จากการนำเสนอข้อมูล  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการวางแผน

ทางการเงินฯ ได้กล่าวว่า วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้ต่อยอดในสิ่งที่คณะกรรมการวางแผนทางการเงินฯ ได้
นำเสนอโมเดลให้กับพ้ืนที่ได้ดีมาก เป็น Idea ที่จะต้องมีแนวร่วมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในการวางแปลนต่าง ๆ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จะช่วยได้ เพราะบางอย่างต้องการ Structure ที ่In trend และการ
ที่ต้องทำ Research ร่วมกับกรมป่าไม้ ก็เพ่ือที่จะให้สอดคล้องการที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้พ้ืนที่ 
หรือหากต้องการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ก็ต้องมี Project ที่ชัดเจนเพ่ือจะได้ไปหารือได้ ทั้งนี้ หากโครงการพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ จะเป็นโมเดลของประเทศไทย เพราะพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ประโยชน์มีอยู่ทั่วประเทศ ส่วนเรื่อง Business เรื่องการตลาด อาจจะหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ 
ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตามโครงการนี้อาจจะต้องใช้เวลา แต่ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ มีความ
ชัดเจนแล้ว ตนจะได้หารือกับกรมป่าไม้เพ่ือขอให้ส่งนักวิจัยมาช่วย ส่วนเรื่องการ Design ก็อาจจะหารือกับ        
คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุชได้โดยตรง เพียงแตม่หาวิทยาลัยฯ ต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้ว  

 2. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการวางแผน
ทางการเงินฯ ได้กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่คณะกรรมการวางแผนทางการเงินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับ   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ก็คือ การวางแผนแม่บท  (Master 
Plan) ของพ้ืนที่ 2,000 กว่าไร่ ต้องมีความชัดเจนก่อน และอาจจะต้องใช้ระยะเวลาว่าแต่ละพ้ืนที่ว่าจะทำอะไร    
ที่ไหน อย่างไร และต้องสอดรับกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการในอนาคต รวมทั้งเป็นแหล่งหารายได้ เป็น
แหล่งเชิงท่องเที่ยวรวมกับการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ คงไม่ได้สร้างเป็น Model ที่เป็นธุรกิจของภาคเอกชน 100% 
เพราะมหาวิทยาลัยฯ ยังเป็นสถานศึกษา เพียงแต่เป็นการนำความรู้จากสถานศึกษามาหารายได้ให้เกิดความยั่งยืน 
โดยการดำเนินการเบื้องต้นอาจจะต้องหาทีมงานที่วางแผนแม่บท (Master Plan) ของพ้ืนที่ทั้งหมดก่อนว่าโซนไหน
จะทำอะไร หรือในบางโซนอาจจะต้อง Remove ไปเลย เช่น แปลงปาล์มเก่า ๆ ที่ไม่น่าเหมาะมาทำเป็นอย่างอ่ืนได้ 
อาจจะต้อง Remove แล้วลงทุนเพ่ือปรับแผนทั้งหมดใหม่ ส่วนโครงการหอพักนักศึกษาที่ต้องการให้มีเร่งด่วนเพ่ือ
รองรับกับจำนวนนักศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะต้องพิจารณาให้ชัดเจน โดยหอพักหากจะ
ทำแบบทันสมัย ควรจะเป็นหอพักที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ หากมีการทำ Model ตรงนี้ชัดเจน มีแผนผังแต่ละ
พ้ืนที่แล้วว่าจะทำอะไรบ้าง ก็ควรมีการการขึ้นป้าย Cut Out ใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เอกชนภายนอกได้
ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการอะไร ซึ่งคาดว่าเอกชนที่ทำหอพักอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ เมื่อได้รับรู้แล้ว 
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยฯ ต้องมองเผื่อเรื่องนี้ไว้ด้วย เพราะในอนาคตเรื่องของหอพักจะต้องเป็น
คู่แข่งกับเอกชนอย่างแน่นอน และหากมหาวิทยาลัยฯ มีหอพักอยู่โซน C นั้น โดย Location แล้วจะไกลจากถนนใหญ่
เกินไป ฉะนั้น การวางพ้ืนที่ในการทำ Model ต้องคิดหลายเรื่อง รวมไปถึงเรื่องของโซนเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องมีระบบ 
Biosecurity ที่ดี ไม่ให้คนข้างนอกเข้ามา แต่ให้มีพ้ืนที่สำหรับเรื่องเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้อง
เป็นอีกโซนหนึ่ง แต่โซนที่เลี้ยงสัตว์ ควรจะเป็นโซนที่ทำการศึกษาเรื่อง Biosecurity และในโซนพืชบางชนิดก็ต้องมี 
Biosecurity เช่นเดียวกันในการที่จะป้องกันเรื่องโรคต่าง ๆ ของพืช ซึ่งข้อมูลที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช            
ได้นำเสนอในวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพียงแต่ว่าในพ้ืนที่ 2,000 กว่าไร่ ต้องวางแผนว่าแต่ละพ้ืนที่จะเป็น
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อย่างไร และต้องมีการเผื่อพ้ืนที่สำหรับการขยายด้วย มิเช่นนั้นในอนาคตเมื่อมีการขยายก็จะต้องไปหาพ้ืนที่ใหม่     
ซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลจากที่เดิมก็จะไม่เป็นเรื่องเดียวกัน จึงต้องคิดเผื่ออนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะขยายไปอีก
ประมาณสองเท่า ต้องวางแผนตั้งแต่แรก เพราะเรื่องนี้เป็นพื้นฐานอันดับแรกในการที่วางแผนแม่บท (Master Plan)    
โซนต่าง ๆ  ส่วนพ้ืนที่ส่วนหน้าที่ติดถนนใหญ่ก็ควรออกแบบให้รองรับกับในเชิงธุรกิจด้วย เพราะเป็นพ้ืนที่ที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางแผนโดยเฉพาะ เมื่อวางแผนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายเห็นด้วยแล้ว จึงขึ้นป้าย Cut Out ใหญ่ เพ่ือเป็นการโฆษณาว่าภายในกี่ปีข้างหน้า วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะทำให้ชุมชนรอบ ๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงและเตรียมการรองรับร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ แม้กระทั่งเรื่องของปั๊มน้ำมัน หากมีการวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเสนอไปยัง ปตท. หรือบาง
จาก ก็น่าจะมาดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมโซนไว้ให้ก่อน และในเรื่องหอพัก ถึงแม้ว่าระยะ
สั้นจะเป็นเรื่องที่ต้องการ ณ ตอนนี้ อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะเป็นการลงทุนที่ใหญ่ ใช้ระยะเวลา
นานกว่าจะได้ Return มิเช่นนั้นอาจจะเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือปรับปรุงหอพักที่มีอยู่ส่วนหนึ่งให้เป็น Model 
ก่อน ว่าเป็นที่สนใจของนักศึกษาหรือไม่ ถ้าประสบความสำเร็จแล้วค่อยปรับปรุงทั้งหมด ฉะนั้น การศึกษา Model 
ของพ้ืนที่ และ แผนแม่บท (Master Plan) เป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องมกีารวางแผนพ้ืนที่ทั้งหมด  

 3. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการ
วางแผนทางการเงินฯ ได้เสนอใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ แผนแม่บท  (Master Plan) ต้องชัดเจน ประเด็นที่ 2 
คือ แผนธุรกิจ (Business Plan) ว่า Phase ไหนดำเนินการก่อน-หลัง ซึ่งภายในนั้นต้องมีแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ด้วย ประเด็นที่ 3 คือ ต้องมีแผนการเงิน (Financial Plan) โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะอนุมัติงบประมาณให้
ไปทำ Phase ไหนก่อน ให้เกิดแผนปฏิบัติงานเร่งรัด (Quick win) แล้วใช้งบประมาณนั้นสานต่อ อย่างน้อยคณบดี
ต้องอยู่ประมาณ 8 ปี เพราะโครงการเช่นนี้ไม่ควรจะเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ มีการนำเสนอ
รายละเอียดอีกครั้ง ขอให้มีข้อมูลทั้งแผนแม่บท แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ และแผนการเงิน ประกอบการนำเสนอ
มาด้วย 

 4. หากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการฝ่ายเดียวอาจจะไม่สำเร็จ จะต้องดึงกรมป่าไม้ และประสาน     
คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช หรือไร่ดัง ๆ ทั้งหลาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะว่างบประมาณ      
ของมหาวิทยาลัยฯ มีจำกัด หากให้เข้ามามีส่วนร่วม อาจจะช่วยในการประหยัดงบประมาณได้บ้าง  

 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า แนวคิดหรือ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการนั้น ต่อไปในยุคข้างหน้า เรื่องของ Unit Cell กับโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ
เสนอนั้น ต้องคู่กันไปเสมอด้วยการทำแผนธุรกิจของแต่ละเรื่องว่าจะเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ ทั้งการวางกำลังคน 
การวางหัวข้อ เพราะเท่าที่มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอโครงการมา น่าจะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านพืชสวน ฉะนั้น 
ในทุก ๆ หน่วยงานระดับคณะ ควรจะทำให้เกิดความเป็นเลิศ (Excellency)  ซึ่งต้องมีแผนแม่บท (Master Plan) 
และทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งมีทั้งเรื่องการเงิน เรื่องการบริหารจัดการ ที่สำคัญคือความเป็นอิสระในการ
ดำเนินงานต้องเป็นไปได้เหมือนภาคเอกชน จึงจะดำเนินการได้ เพราะหากมาติดอยู่กับระเบียบทางราชการ  
โครงการนี้คงเป็นไปไม่ได้ แม้แต่จะขอให้ทางกรมป่าไม้มาร่วมด้วยก็ตาม แต่กรมป่าไม้ก็เป็นหน่วยงานราชการเช่นกัน 
ซึ่งหากจะร่วมมือกัน มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีแผนแม่บท (Master Plan) ชัดเจน แล้วดำเนินการตามแผนไป โดย
จะต้อง Operate เพียงผู้เดียวเท่านั้น จะให้คนอ่ืนมาสั่งไม่ได้ เรื่องนี้สำคัญมาก ฉะนั้นถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ จะ
ดำเนินงานไปในแนวทางนี้จริง ๆ ก็ควรมีสำนักงานที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการนโยบายตรงนี้โดยเฉพาะ และต้องมี 
Board ในการกำกับดูแล  

 6. แผนธุรกิจที่นำเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะมีลูกค้าเพ่ิม ทั้งผู้ปกครองของนักศึกษา ที่มาจาก
หลากหลายพ้ืนที่ เมื่อมาส่งบุตรหลานหรือมาเยี่ยมเยือน ฉะนั้น ควรจะมีการลงทุนสร้างหอพักใกล้ ๆ กับหอพักของ
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นักศึกษาสำหรับรองรับผู้ปกครอง และหากมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเป็นศูนย์พักรถ  และมีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ ในเชิงเกษตร ก็อาจจะลงทุนสร้างที่พัก โรงแรม ในบริเวณใกล้ศูนย์ธุรกิจไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ  
ได้กล่าวว่า ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ เมื่อได้รับฟังแผนธุรกิจนี้ก็รู้สึกมีความหวังกับพ้ืนที่ เพราะว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องจำเป็น อย่างน้อยสามารถตอบสนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ใน 3 ด้าน คือเรื่องของการเพ่ิม
รายได้ การบริหารทรัพย์สิน เรื่องส่งเสริมหลักสูตร Non-Degree ถ้าหากมีเรื่องของหอพัก มีเรื่องของการพัฒนา
พ้ืนที่เกษตรขึ้นมา จะสามารถสร้างหลักสูตรที่เป็น Non-Degree ได้อีกมาก ซึ่งพ้ืนที่ทุ่งใหญ่มีความพร้อมตรงนี้อยู่ 
เพราะถือว่าเป็นศูนย์กลางของ 2 ฝั่งทะเล ทั้งอันดามันและอ่าวไทย รวมไปถึงการขึ้นเหนือ - ลงใต้ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่
เชื่อมโยงได้หมด อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์นโยบายเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ เพราะถ้าหากปัจจุบันบอกว่าต้องการทำเกษตรที่เป็น 

Smart หรือเป็นเรื่องของ SDGs ก็ต้องมีแบบอย่างของมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างได้เหมือนกัน อย่างเช่น สวนปาล์ม 
แน่นอนว่าเอกชนทำได้ แต่ว่าถ้าเป็นสวนปาล์มที่ตอบโจทย์เรื่อง SDGs ได้ด้วย ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน เรื่อง 
Smart ได้ด้วย ตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่นำร่องในการทำเรื่องเหล่านี้ จริง ๆ แล้ว เรื่องของการเข้าร่วมกับกรม 
ป่าไม้ มีแนวคิดที่เป็นที่น่าประทับใจคือแนวคิดในเรื่องการจัดการของสวนป่าเบญจกิติ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเคยมีโอกาส 
ได้ไปชม เป็นแนวคิดในเรื่องการจัดการสวนป่าที่ได้มีการอนุรักษ์และไม่ได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาก ซ่ึงทุ่งใหญ่ถือว่าเป็น
พ้ืนที่ป่าเดิม และเป็นแนวที่เป็นต้นน้ำ ตรงนี้น่าจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของการอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ได้เช่นกัน 

 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่า แผนธุรกิจ (Business Plan) ที่นำเสนอในวันนี้ เป็น
ภาพของ Perspective Plan เหมือนเป็นความฝัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องทำความฝันให้เป็นจริง โดยจะต้องมีแผน
แม่บท (Master Plan) ที่ ไม่จำเป็นต้องทำแบบครั้งเดียวเสร็จทั้งหมด แต่อาจจะเป็นขั้นเป็นตอน เป็นช่วง ๆ  
เพราะว่าคงต้องดูผลจากขั้นที่ 1 ด้วยว่าเป็นเช่นใด ขั้นที่ 2-3 จึงจะตามมา หรืออาจจะเน้นเป็นโซน ๆ ไป ดังนั้น  
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่เสนอ แต่ต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
ดำเนินการทำแผนแม่บท (Master Plan) ที่เป็นขั้นเป็นตอน และต้องมีแผนธุรกิจ (Business Plan) ว่าจะทำอะไร  
มีตัวเลขทางการเงินที่เกี่ยวกับผลตอบแทนออกมาชัดเจน โดยยึดหลักว่าไม่ควรจะน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่หากเป็นไปได้ 
การลงทุนในเรื่องหอพักควรจะมีผลตอบแทนเกินร้อยละ 10  ซึ่งต้องมีการหารือเรื่องผลตอบแทนให้ชัดเจน และ
สำคัญที่สุดคือต้องมีบุคลากรที่พร้อมจะช่วยดำเนินการเรื่องนี้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำแผนมาให้ชัดเจนกว่านี้   
และในการทำแผนแม่บท (Master Plan) อาจจะต้องใช้มืออาชีพเฉพาะทางจริง ๆ ทั้งทางด้านสถาปัตย์ ทางด้าน
วิศวกรรม ทางด้านการเงิน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการจ้างมืออาชีพอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และในการ
นำเสนอเชิงนโยบายครั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) พ้ืนที่เดียว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมี
งบประมาณตามกรอบที่อนุมัติอยู่อีก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับทุกวิทยาเขต ที่มีโครงการดี ๆ ก็สามารถนำเสนอแผน
ธุรกิจ (Business Plan) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยในกรณีหากเป็นโครงการขนาดเล็กก็ให้ทำเป็นแผนธุรกิจ 
(Business Plan) อย่างเดียวก็ได้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบในหลักการในการจัดทำแผนธุรกิจ 
(Business Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำแผนแม่บท        
(Master Plan) ในแต่ละพื้ นที่  และนำข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พิ จารณาประกอบ             
การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  โดยมีรายละเอียดของแผนการตลาด  
(Marketing Plan) แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) และแผนการเงิน (Financial Plan) และรับรองมติ     
ที่ประชุม   



๓๓ 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและ
ธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสมาลีย์  เปลี่ยนเป็น นางสาว
กันย์สินี  พันธ์วนิชดำรง  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสมาลีย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น  
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 66 -10/2567 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓๔ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
และบริการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ความเป็นมา  
  ตามท่ี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
สอดคล้องกับแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ที ่ต ้องการยกระดับคุณภาพของระบบอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของสังคมไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติที่ทันสมัย มี
ทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นเพ่ือการผลิตกำลังคนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕67 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอาหารและบริการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อย
แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 66–10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
และบริการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  



๓๕ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข คณะเกษตรศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาติดต่อกันเกิน ๓ ปี และคณะฯ ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖6 ซึ่ง
ปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ นายขจรยศ สุทธิแป้น รหัสนักศึกษา 
362403380005 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตร จำนวน 
1 ราย ดังกล่าว จนสำเร็จการศึกษา  
  การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 และผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั ้งที ่ 66 -
10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับ
และภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข ดังเสนอ 



๓๖ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas Gadjah Mada 
ประเทศอินโดนีเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่  Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนี เซีย ได้ประชุม
ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2567 เพื่อ
หารือด้านความร่วมมือระหว่างคณะ และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน  ได้แก่ 
1.Student/lecturer exchange 2. Research collaboration 3. Join collaboration with academic seminars, 
workshop and other related trainings 4. Publishing international journals และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่าง
ทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควร
จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(MoU) และได้ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10-5/2567 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ     
ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทาง
วิชาการใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 
30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย 
สามารถเอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพ่ือเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas Gadjah 
Mada ประเทศอินโดนีเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



๓๗ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 

(MoU) ดังนี้ 
  1. ร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) มีภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย แต่ยังไม่มีภาษาไทย 

  2. ในร่างฯ ข้อที่ 1 ข้อย่อย d) Publishing international journals; หากมหาวิทยาลัยฯ ตั้งใจ  
จะทำ journals จริง ๆ  ก็ควรจะปรับแก้ข้อความ เป็น Publishing an international journals เพราะว่าคงจะทำ
หลาย journals ไม่ได้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Universitas Gadjah Mada 
ประเทศอินโดนีเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ข้อความในร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ตามข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง 

 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัด การศึกษา     
2) ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม  การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                    
และสิ่งแวดล้อม  3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร  4) ด้านการสร้างความโดดเด่นเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย             
สู่การเปลี่ยนแปลง นั้น 

  โดยขณะนี้  กองนโยบายและแผน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2569 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย             
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
และผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ               



๓๘ 
 

 

 

พ.ศ. 2569 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์            
ในทุกมิต ิ

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ “จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
 ทั้งนี้ ร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกล่าว ได้มีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง  
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แล้ว โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่อย่างใด  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  



๓๙ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ” และข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

7.6  พิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น  
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 
2567) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 10.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562       
ซึ่งกำหนดให้ “รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทันที”  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 
2567)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่ งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”  และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 10.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

      



๔๐ 
 

 

 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ประจำปี พ.ศ. 2568 

 ความเป็นมา 

  ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำกำหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3  
ของเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้ 

 
ครั้งที่ วัน /เดือน /ปี สถานที่ประชุม 

248-1/2568 23 มกราคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
249-2/2568 27 กุมภาพันธ์ 2568 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
250-3/2568 20 มีนาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
251-4/2568 พิจารณาในที่ประชุม มทร.ศรีวิชัย ขนอม /ระบบการประชุมออนไลน์ 
252-5/2568 22 พฤษภาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์  
253-6/2568 19 มิถุนายน 2568 มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ/ระบบการประชุมออนไลน์ 
254-7/2568 24 กรกฎาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
255-8/2568 21 สิงหาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย ตรัง /ระบบการประชุมออนไลน์ 
256-9/2568 18 กันยายน 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
257-10/2568 พิจารณาในที่ประชุม มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่/ระบบการประชุมออนไลน์    
258-11/2568 20 พฤศจิกายน 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
259-12/2568 18 ธันวาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี ้ จึงเห ็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังกล่าว  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 

  - ไม่มี - 



๔๑ 
 

 

 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 

 
 
 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 


